

MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Từ ngày 11-5 đến ngày 14-5-2020, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác...

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và xem xét, quyết định Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thảo luận về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn, một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương.

Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, tập trung phân tích mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

các cấp nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng; số lượng, cơ cấu, độ tuổi của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, nhất là số lượng, cơ cấu đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu đại diện cho các thành phần, giai tầng trong xã hội; đơn vị bầu cử và số dư người ứng cử ở các đơn vị bầu cử; quyền bầu cử, ứng cử; quy trình ứng cử, đề cử; việc tuyên truyền, vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tổ chức bầu đại biểu HĐND những nơi mà ở cấp dưới không tổ chức HĐND phường; ngày bầu cử dự kiến... và những vấn đề cốt yếu của Đề án về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trung ương đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII; thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu phải theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý. Bảo đảm lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của Đại hội.

Theo đó, Trung ương nhất trí việc xác định tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong các nghị quyết của Đảng và đặc

*Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước
Nguyễn Phú
Trọng phát
biểu bệ mạc
tại Hội nghị
Trung ương 12
khóa XII.
Ảnh: CD.*



biệt chú trọng một số vấn đề sau:

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia - dân tộc; có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, làm việc có hiệu quả.

- Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; dám hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không đê vỡ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục

lợi; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ.

- Có trí tuệ, tầm nhìn, có trình độ để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương; có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới; qua thực tiễn thể hiện rõ là người có năng lực, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; có ý thức, trách nhiệm và khả năng tham gia thảo luận, đóng góp vào các quyết định chung của Ban Chấp hành Trung ương; đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu,

mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài; là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khoẻ để đảm đương nhiệm vụ.

Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm sau: (1) Bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. (2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình. (3) Đề nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. (4) Không chịu nghiên cứu học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm. (5) Ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín thấp. (6) Khai tài sản không trung thực, có biểu hiện

giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính. (7) Vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay...

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Tăng cường số lượng Ủy viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên). Trường hợp đặc biệt nào cần phải cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội Đảng.

Trung ương đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, gồm 2 đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum và Trần Thị Hiền, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng thời, Trung ương đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng... □

PV.

NHỮNG LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI NHÀ BÁO

LÊ VĂN HIẾU

Báo chí thuộc lĩnh vực quyền lực mềm, có sức thu hút, hấp dẫn, tác động mạnh mẽ và sâu rộng trong xã hội. Sức mạnh của quyền lực mềm phải được nhìn nhận nó vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, đòi hỏi tính sáng tạo, nhanh nhạy nhất. Trong bối cảnh và xu thế hiện nay sức hấp dẫn của báo chí phải được thể hiện sắc nhọn của ngòi bút, sự độc lập, tự chủ và sáng tạo của tư duy, bản lĩnh, đạo đức, phong cách của nhà báo.

Trong thư “gửi anh em văn hóa và trí thức Nam bộ” ngày 25-5-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp “phò chính trừ tà” mà anh em văn hóa và trí thức phải làm cũng như là những chiến sĩ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống nhất và độc lập cho Tổ quốc”. Tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam (tháng 4-1959), Người vạch rõ: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới. Chính vì thế cho nên tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành...) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng”.

Trung thành với sự nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đạo đức của người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng, những người làm báo hôm nay phải suy nghĩ thật nghiêm túc có trách nhiệm. Báo chí cách mạng là một bộ phận đấu tranh của công tác tư tưởng, có mục tiêu phục vụ công tác tư tưởng. Đảng ta luôn coi báo chí là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động tư tưởng; là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Báo chí phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, biểu dương cái tốt, cái đúng, cái đẹp, đấu tranh phòng chống cái ác, cái sai, cái xấu, góp phần tích cực vào thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những người làm báo, hơn lúc nào hết, phải chiến thắng kẻ thù về mặt tuyên truyền. Trước yêu cầu mới, Đảng ta nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ của báo chí là phải phản bác có hiệu quả những thông tin xuyên tạc sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Nhà báo phải đối mặt với một cuộc chiến tranh bằng tuyên

truyền của các thế lực phản động thù địch. Quá trình hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế quốc tế, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhất là internet ngày càng phổ biến, sự cọ xát, đấu tranh tư tưởng, tâm lý, tình cảm, lối sống ngày càng quyết liệt. Những người làm báo phải nhận thức được rằng các thế lực thù địch tập trung đánh phá nội bộ



Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng vợ chồng nhà báo Wilfred Burchett tại Hà Nội năm 1966. Ảnh: TL.

ta bằng mọi hình thức tinh vi hoặc trắng trợn, ngày này qua ngày khác, năm này đến năm khác theo kiểu “mưa dầm thấm sâu, giọt nước nhỏ lâu đá phải mòn”. Nhiều vấn đề mới, đan xen trong công tác tư tưởng, khó khăn và phức tạp hơn trước rất nhiều, đòi hỏi các nhà báo phải đổi mới nhận thức về báo chí; phải có một tư duy tích cực hết sức sắc sảo, nhạy bén, tinh táo.

Sự kiện ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây - những nước mà chủ nghĩa xã hội hiện thực tưởng như thành trì vững chắc; ấy thế, mà đã bị tan rã, sụp đổ nhanh chóng, đã cho chúng ta một bài học lịch sử sâu sắc bởi tính phức tạp của thế giới đương đại và những khó khăn trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, Đảng ta coi báo chí là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Điều này khẳng định sứ mệnh cao cả của báo chí bởi vì công tác tư tưởng - mà báo chí là một bộ phận lớn, là lĩnh vực

trọng yếu để xây dựng, đắp bồi nền tảng chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí hiện nay không chỉ tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng.

Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, Đảng ta, nhân dân ta vô cùng tự hào đội ngũ các nhà báo với bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp, đã không ngừng phát triển số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ các nhà báo đã dấn thân, gắn bó cùng nhân dân trong cuộc chiến đấu trường chinh máu lửa “phò chính trừ tà”. Suốt 95 năm qua, đội ngũ các nhà báo đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam và bảo vệ vững chắc chủ nghĩa xã hội thời đại Hồ Chí Minh quang vinh □

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

LÊ THANH TÚ

Trong 95 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn phát huy vai trò là cầu nối giúp “ý Đảng” gặp “lòng dân”. Trong bối cảnh hiện nay, với sự tác động nhiều chiều của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò đó lại càng quan trọng hơn...

Vừa qua, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, báo chí là một trong số ngành nghề hiếm hoi gần như không thu hẹp hoạt động, thậm chí phải tăng cường tối đa để phục vụ cho công tác tuyên truyền phòng, chống dịch. Từ khi Việt Nam có ca nhiễm đầu tiên, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt về dịch bệnh. Các sự việc liên quan được một số người dùng bóp méo, phóng đại, thậm chí còn cắt ghép, giả mạo các thông tin, hình ảnh về các ca nhiễm với nhiều dụng ý xấu. Có thông tin được lan truyền rộng, ít nhiều gây nên sự xáo trộn trong xã hội, khiến một bộ phận người dân hoang mang...

Trong bối cảnh đó, báo chí đã nhanh chóng khẳng định được vai trò dẫn dắt thông tin của mình. Nhiều nhà báo đã không ngại nguy hiểm, lặn xả vào những điểm nóng của dịch Covid-19 để kịp thời cung cấp những tin bài, phản ánh đúng tình hình diễn biến của dịch bệnh. Các nhà báo đã mạnh dạn chỉ ra những biểu hiện chưa lành mạnh, các hành vi sai trái, đấu tranh với những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Khi báo chí đăng tải nhiều trường hợp tung tin giả về dịch

Covid-19 bị cơ quan chức năng xử phạt, đồng đảo người dân đặt niềm tin vào các thông tin về tình hình dịch bệnh trên báo chí thay vì chỉ quan tâm đến thông tin trên mạng xã hội. Qua các phương tiện truyền thông chính thức, nhất là báo chí, người dân đã hiểu biết rõ hơn về bản chất của dịch Covid-19, từ đó nâng cao được ý thức phòng dịch cho mình, góp phần ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, các chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, UBND thành phố, nhiều tấm gương sáng, những mô hình hay, các giải pháp hiệu quả về phòng chống dịch xuất hiện nhiều trên các mặt báo. Nhờ vậy, niềm tin của nhân dân vào thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến chống dịch được củng cố mạnh mẽ, sự quan tâm và tin yêu của các tầng lớp nhân dân đối với những người đang ở tuyến đầu trên mặt trận chống “giặc Covid-19” càng được nhân lên. Tất cả đã tạo nên sự đồng thuận cao, một niềm tin to lớn trong nhân dân, để chung tay cùng cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Có thể nói, khi diễn biến của dịch bệnh càng phức tạp thì càng thấy được vai trò quan

trọng của báo chí nói chung và nhà báo trong việc dẫn dắt, định hướng dư luận...

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng của bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, mọi thông tin được phát tán rất nhanh chóng và dễ dàng trên mạng xã hội với nhiều luồng đa chiều, khó phân định được tốt, xấu, đúng, sai. Chưa kể, không ít những nội dung mang dụng ý xấu được vô tình hay cố ý lan truyền bằng nhiều cách thức, có thể tác động đến nhận thức, tình cảm của một bộ phận người dân.

Trong khi đó, hệ thống báo chí nước ta vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, khuyết điểm cần phải tập trung cải thiện, như các văn bản của Đảng, của Nhà nước đã chỉ rõ. Có lúc có nơi, khả năng định hướng, dẫn dắt dư luận, công chúng của báo chí vẫn còn mờ nhạt. Đối với các vấn đề nhạy cảm, bức xúc, một số cơ quan báo chí lại có những thông tin khác biệt, thậm chí mâu

thuẫn nhau, làm cho hiệu quả định hướng dư luận của báo chí ít nhiều bị giảm sút. Một số tờ báo, nhất là báo điện tử, vì chạy theo lợi nhuận đã cố tình “giật tít gây sốc”, “câu like”, “câu view”..., gây ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội vào báo chí. Ngoài ra, thỉnh thoảng vẫn còn một số phóng viên vì bị cám dỗ của ma lực đồng tiền mà vi phạm quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, làm uy tín của đội ngũ nhà báo bị giảm sút.

Dù vậy, cũng nhờ hệ thống công nghệ thông tin phát triển ngày càng mạnh, mà báo chí nước ta có thể cung cấp cho người dân những thông tin thời sự kịp thời, chuẩn xác. Nhất là những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước cần được phổ biến nhanh trong nhân dân. Nhiều phóng viên có thể tác nghiệp, biên tập và đưa tin bằng điện thoại thông minh của mình ngay tại “hiện trường” để kịp thời phục vụ công chúng. Thông qua hình ảnh của những nhân tố tích cực, những cách làm hay, báo chí đã

*Các nhà báo đã tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.
Ảnh: CL.*



“lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, cổ vũ mạnh mẽ cho toàn xã hội luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng nhau đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí được thể hiện ngày càng rõ nét. Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực được các nhà báo âm thầm điều tra, phanh phui; nhiều biểu hiện tiêu cực trong xã hội được báo chí phát hiện và đấu tranh mạnh mẽ... Tất cả những điều đó đã góp phần làm cho đất nước và xã hội phát triển lành mạnh, ổn định.

Thực tế cho thấy, khi đất nước càng phát triển thì báo chí càng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đó của đất nước. Để mỗi nhà báo đều trở thành những chiến sĩ cách mạng luôn tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng ta, trước hết, họ phải là người thật sự vững vàng về tư tưởng chính trị. Vì vậy, các cấp ủy đảng trong các cơ quan báo chí cần tăng cường các hoạt động giáo dục, nâng cao lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên bằng nhiều hình thức phong phú. Cần chú trọng công tác phát triển đảng trong đội ngũ nhà báo. Các cơ quan chức năng nên bổ sung thêm quy định về việc đánh giá nhận thức tư tưởng chính trị theo các cách thức phù hợp mới được cấp thẻ hành nghề. Việc tuyển chọn đội ngũ phóng viên một cách thận trọng, nhằm bảo đảm những người làm báo ngoài phẩm chất chính trị phù hợp còn có đạo đức, nhân cách tốt để có thể thực hiện tốt công việc của mình. Ban biên tập các báo cần thực hiện tốt công tác biên tập,

không để những thông tin chưa kiểm chứng hoặc phản ánh chưa đúng sự thật xuất hiện trên mặt báo.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo báo chí, dù tôn trọng sự khác biệt giữa các cơ quan báo chí, vẫn cần có sự định hướng phù hợp để tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong hệ thống báo chí, nhất là đối với những vấn đề thời sự nóng bỏng, nhạy cảm, được xã hội đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa việc động viên, khen thưởng xứng đáng cho những nhà báo có thành tích tốt; cũng như có cơ chế bảo vệ an toàn cho các phóng viên trước các thế lực xấu; đồng thời, phải xử lý nghiêm những cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của báo chí...

Báo chí Việt Nam được Đảng ta gọi là “báo chí cách mạng”. Do đó, hơn ai hết, đội ngũ nhà báo cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trước thời đại mới. Mỗi người làm báo cần tự trang bị cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thần dũng cảm tiên công. Mỗi nhà báo cần có tâm, có trí, có dũng, có liêm, có chính và luôn dùng ngòi bút sắc bén của mình để “đâm mây thẳng gian”, bảo vệ chân lý, bảo vệ lợi ích của nhân dân và đất nước.

Trong thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng, mỗi người dân hân hoan mừng mọi, trên hành trình chinh phục đam mê nghề nghiệp của mình, những nhà báo cách mạng Việt Nam chớ quên đừng quên chọn hướng “đi về phía nhân dân”! □

Thành phố Hồ Chí Minh

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA NGÀNH Y TẾ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

ĐẢNG ỦY SỞ Y TẾ TP.HCM

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra, khởi phát tại Trung Quốc (từ tháng 12-2019) và lan rộng trên quy mô toàn cầu chỉ trong vòng 5 tháng, khiến hơn 5,6 triệu người mắc; hơn 350.000 người tử vong. Tại Việt Nam, có 324 người mắc, chưa có trường hợp tử vong. Riêng tại TP.HCM, tính đến ngày 20-5-2020, có 58 người mắc (phần nhiều nhập cảnh từ nước ngoài về). Đến nay, về cơ bản, Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã khống chế thành công đại dịch Covid-19, bước vào giai đoạn vừa phát triển kinh tế vừa tiếp tục phòng chống dịch.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, từ giữa tháng 1-2020, Sở Y tế đã tham mưu UBND thành phố tổ chức nhiều hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn với nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, với phương châm 5 tại chỗ mà lãnh đạo thành phố đã đề ra. Những giải pháp chính trong việc tổ chức phòng chống đại dịch Covid-19 tại TP.HCM trong 3 giai đoạn vừa qua bao gồm tổ chức truyền thông xã hội, ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ bên

ngoài, phát hiện sớm các ca nhiễm tại cơ sở y tế, cộng đồng để kịp thời điều trị, khoanh vùng, dập dịch triệt để; điều trị hiệu quả người nhiễm Covid-19 và triển khai các bộ tiêu chí để chung sống an toàn với dịch trong thời gian tới cũng như mở rộng phạm vi tầm soát các nhóm nguy cơ cao trong cộng đồng.

Với những giải pháp nêu trên, ngành y tế đã cùng với các sở ngành tham mưu lãnh đạo thành phố tổ chức thành công các điểm cách ly kiểm dịch tập trung từ cấp thành phố đến quận huyện, với 12.738 giường cách ly tại 14 cơ sở cách ly của thành phố và 24 khu cách ly của quận huyện. Các khu cách ly tập trung kiểm dịch đã tiếp nhận 12.235 người từ các quốc gia đến/về thành phố và từ cộng đồng dân cư trong quá trình giám sát dịch tễ. Thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng 6 bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, quy mô 2.300 giường bệnh với đầy đủ trang thiết bị hồi sức, cấp cứu, máy giúp thở, phòng cách ly áp lực âm để tiếp nhận bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm, sẵn sàng mở rộng khi đại dịch bùng phát và lan rộng.

Ngành y tế đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án nếu đại dịch xảy ra với quy mô

lớn (tình huống 500 người nhiễm), sẵn sàng huy động nhân lực, vật lực trong các cơ sở y tế, chủ động trong lĩnh vực xét nghiệm để triển khai các hoạt động tầm soát, giám sát trên địa bàn thành phố.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhận định dịch Covid-19 là đại dịch toàn cầu, gây tử vong cao trên toàn thế giới (trong đó có rất nhiều nhân viên y tế), nhưng tại TP.HCM, trong từng giai đoạn, từng thời điểm, đã tổ chức tầm soát xét nghiệm cho tất cả các nhóm nguy cơ tại cộng đồng (công nhân các doanh nghiệp sản xuất, nhân viên chế biến suất ăn công nghiệp, nhân viên nhà hàng, khách sạn lớn, cư dân có nhiều người nhiễm...), tổ chức tầm soát, xét nghiệm đối với các hành khách và nhân viên tổ bay các chuyến bay quốc tế, tầm soát những người có nguy cơ và biểu hiện nghi nhiễm từ các tỉnh về bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ... với tổng số xét nghiệm được thực hiện là 58.152 mẫu (tính đến ngày 10-5-2020). Từ đó, đã góp phần phát hiện sớm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đồng thời giúp người dân thành phố an tâm hơn khi sớm nhận được kết quả xét nghiệm âm tính⁽¹⁾.

Tất cả các cơ sở y tế, từ trạm y tế, trung tâm y tế quận huyện đến các bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đều nhận thức được vai trò và tầm quan trọng trong việc tham gia phòng chống dịch, đồng thời tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế. Nhiều đơn vị

đã thành lập các đội phản ứng nhanh, triển khai ngay các hoạt động trong điều tra, dịch tễ, giám sát cộng đồng khi phát hiện người nhiễm, hỗ trợ chẩn đoán và điều trị người nghi ngờ nhiễm. Cán bộ nhân viên y tế đều tham gia một cách tích cực, ở tất cả các vị trí, từ việc chăm sóc người bệnh nhiễm Covid-19 tại bệnh viện đến chăm sóc y tế cho những người đang cách ly, từ việc điều tra dịch tễ những người được phát hiện trong cộng đồng đến việc giám sát người đang được cách ly tại nơi cư trú..., từ giai đoạn xây dựng và triển khai các khu cách ly kiểm dịch tập trung, chuẩn bị hậu cần để đón hàng ngàn người về thành phố trong một thời điểm, từ công tác chuẩn bị đến việc triển khai Bệnh viện dã chiến (Củ Chi), Bệnh viện điều trị Covid-19 (Cần Giờ) với việc chuẩn hóa công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, đơn vị vận chuyển cấp cứu... Tất cả đều thể hiện tinh thần sẵn sàng, chủ động, không nề hà, không ngại nguy hiểm, không quản ngày đêm, đều nỗ lực làm việc, tuân thủ triệt để các quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế yêu cầu. Ngành y tế đã tổ chức tập huấn cho tất cả nhân viên y tế về chẩn đoán và điều trị bệnh lý viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona, tập huấn công tác phòng chống lây nhiễm, tập huấn quy trình điều tra dịch tễ, giám sát cộng đồng⁽²⁾... Đến nay, không có nhân viên y tế nào bị lây nhiễm chéo trong quá trình tham gia vào hoạt động phòng chống dịch.

Đạt được những thành công bước đầu trong việc phòng chống dịch Covid-19 như vừa nêu chính là nhờ vào:

Thứ nhất, sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố, với tinh thần chống dịch như chống giặc và phương châm 5 tại chỗ gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng chống dịch tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và nhiệm vụ tại chỗ.

Thứ hai, sự tham gia, phối hợp giữa các ban ngành, đặc biệt là lực lượng Quân đội, Công an, ngành công thương, giao thông vận tải, du lịch, các lực lượng tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Đại học Quốc gia TP.HCM... đã phối hợp rất tốt dưới sự chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố.

Thứ ba, sự tích cực, chủ động của các quận huyện, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của địa phương để khoanh vùng, dập dịch ngay tại chỗ, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Thứ tư, sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự ủng hộ, chia sẻ của nhiều đơn vị, cá nhân với ngành y tế và trên hết là sự đồng cảm và tuân thủ quy định của mọi người dân và doanh nghiệp trong xã hội.

Ngành y tế đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tuyến đầu, nòng cốt trong nhiệm vụ phòng chống dịch ngay từ đầu. Trong đó, có thể kể đến việc tham mưu kịp thời, xuyên suốt các hoạt động chống dịch trên

ơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; triển khai các khu cách ly một cách nhanh chóng, đáp ứng được tình hình trong từng thời điểm; triển khai kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19, bài bản, trên tinh thần sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân để điều trị, xây dựng kế hoạch trang bị vật tư, trang thiết bị, đảm bảo đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo đề ra.

Bên cạnh đó, không thể bỏ qua tinh thần cống hiến, sự nhiệt tình của cán bộ ngành y tế, không ngại khó khăn, nguy hiểm khi tham gia các khu cách ly, tham gia điều tra dịch tễ tại hiện trường, vận chuyển người cách ly xuyên đêm, đảm bảo tính an toàn cho cộng đồng. Sự nỗ lực của cán bộ y tế tham gia điều trị các bệnh nhân nhiễm virus. Công tác an toàn trong cơ sở y tế được chú ý nghiêm ngặt. Các bệnh viện, cơ sở y tế được khuyến cáo, nhắc nhở về tính an toàn trong cơ sở, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; nhờ đó, hiện chưa có cơ sở y tế nào bị lây lan dịch bệnh.

Cuối cùng, có thể khẳng định, bài học kinh nghiệm quan trọng cho những kết quả tích cực bước đầu vừa qua chính là sự đoàn kết, thống nhất và tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Sở Y tế, nỗ lực của các phòng chức năng thuộc Sở, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và các cơ sở y tế khác.

(Xem tiếp trang 29)

NHỮNG ĐÓNG GÓP THÂM LẶNG CỦA CÔNG TÁC ĐIỀU TRA DỊCH TỄ

TRƯƠNG THỊ THANH LAN^(*)

Mỗi người ai cũng mong muốn chọn một nghề mang lại cho mình cuộc sống tốt trong tương lai nhưng người ta vẫn có câu “nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề”. Đã 7 năm tôi gắn bó với cái nghề “dịch tễ” này, cực, khó khăn cũng đã trải qua nhưng chưa bao giờ tôi thấm cái nhọc, cái lo và cái vui của nghề như giai đoạn này.

Tôi còn nhớ, thời điểm TP.HCM xuất hiện hai ca bệnh đầu tiên cũng là những ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi. Và đúng ngày 30 Tết, tổ trực chống dịch của chúng tôi đã tập trung nhận lệnh đi điều tra dịch tễ - tức là điều tra hành trình đi lại, tiếp xúc của bệnh nhân để xác định người có nguy cơ mắc bệnh để tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm nhằm khoanh vùng ổ dịch không để bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. Với một bệnh được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi là bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), chưa có y văn đầy đủ chính xác về nguồn bệnh, đường lây, cách lây của bệnh nhưng nhân viên y tế chúng tôi vẫn phải đi vào vùng dịch. Mọi người không ai nói nhưng trên khuôn mặt đều hiện rõ sự lo lắng, bởi lẽ mỗi người chúng tôi cũng có một gia đình cần được bảo vệ, một mái ấm đang chờ về sum họp khi năm cũ sắp qua, năm mới cận kề. Đến 14 giờ chiều,

công tác điều tra và báo cáo được gửi đi, chúng tôi lại tắt bật, người hỏi hỏi ra chợ tìm mua ít thịt cho nồi thịt kho hột vịt, người chạy khắp sạp để có dưa trái cây đón giao thừa... Còn tôi thì nhà vẫn còn bao thứ chưa được lau dọn!

Vào giai đoạn số ca bệnh tăng cao, đã có sự xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là ổ dịch lớn nhất thành phố tại Buddha bar tại quận 2, với 19 ca dương tính. Thời điểm ấy, cứ mỗi buổi chiều hay sáng sớm là chúng tôi lại bồn chồn, lo lắng chờ đợi kết quả xét nghiệm nhưng các đội điều tra ai cũng sẵn sàng tâm thế có ca bệnh mới là xách túi chống dịch lên và đi, dù đó là lúc 22 giờ đêm hay 0 giờ sáng. Suốt những ngày ấy, mọi khó khăn vẫn không làm nản bước người chiến sĩ chống dịch để chạy đua trước dịch bệnh. Có ngày, thông tin dịch tễ của bệnh nhân quá nhiều, chúng tôi phải làm việc bất kể ngày đêm để lấy thông tin và tổ chức chống dịch tại cộng đồng với quyết tâm “không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng”. Bữa trưa được bắt đầu lúc 14 giờ hay bữa tối lúc 22 giờ từ lúc nào đã trở thành giờ ăn bình thường của mọi người.

Công tác điều tra dịch tễ đòi hỏi người chiến sĩ chống dịch phải vừa như “một nhà thám tử” - lần mọi dấu vết, đường đi, địa điểm, người tiếp xúc của

^(*) Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

bệnh nhân, vừa như “một nhà tâm lý” - phải nhìn từng cử chỉ, điệu bộ để đoán, cảm nhận xem người bệnh có đang trả lời đúng, đầy đủ các thông tin trong mọi mối quan hệ. Vì rằng, trong thời gian vàng chống dịch, chỉ một người tiếp xúc không được lấy mẫu, cách ly kịp thời thì họ có thể lây bệnh theo cấp số nhân trong cộng đồng. Ngoài áp lực về thời gian, khối lượng công việc, nhân viên y tế dự phòng còn đối mặt với những hành động chống đối, la mắng, sỉ vả thậm chí là bạo hành tinh thần của một số trường hợp không hợp tác khi yêu cầu họ phải đi cách ly, lấy mẫu.

Khó khăn là vậy, gian nan cực khổ là vậy nhưng chúng tôi thật âm lòng khi nhận được những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng vô cùng to lớn về tình cảm, đó

là những lời nhắn gửi động viên, tiếp sức hay đơn giản chỉ là một câu nói “Cảm ơn”. Những tình cảm ấy giúp chúng tôi nhận ra rằng mình không đơn độc trên từng chặng đường chống dịch Covid-19. Sự nỗ lực, đóng góp của mình luôn được cộng đồng ghi nhận và trân trọng. Nó như một nguồn động lực vô hạn giúp chúng tôi càng mạnh mẽ và dũng cảm chiến đấu với dịch bệnh Covid-19. Và hơn hết, tất cả những công sức, nỗ lực mà tập thể Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm đã và đang tiếp tục thực hiện chính là tinh thần trách nhiệm, là việc “làm theo” thiết thực nhất lời dạy của Bác căn dặn cán bộ y tế: “Đừng có ngại khó, ngại khổ. Phải lao mình vào chỗ bẩn để làm cho sạch; phải dấn thân vào chỗ đau khổ để làm giảm bớt đau khổ” □



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đi thu thập thông tin dịch tễ trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: CDC.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHỤC HỒI KINH TẾ, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI TẠI TP.HCM SAU ĐẠI DỊCH COVID-19

ThS. PHẠM ĐÌNH LƯƠNG

Dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế, an sinh xã hội của cả nước và TP.HCM. Thành ủy, UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự vào cuộc quyết liệt của đội ngũ y, bác sĩ, các chiến sĩ, sĩ quan lực lượng vũ trang, thông tin truyền thông... với tinh thần cao nhất để quyết tâm dập dịch, phòng dịch, phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội sau đại dịch. Cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, công chức, viên chức và người lao động thành phố đã chia sẻ đối với 600.000 lao động thất nghiệp, tạm ngừng việc lâm vào hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19.

Để đạt được mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ:

Một là, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Rất cần sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy các cấp, sự điều hành của UBND các địa phương và thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục phát huy những thành tựu mà thành phố đã đạt được trong các năm vừa qua. Tiếp tục thực hiện mục tiêu sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Hai là, các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho người lao động; ứng

dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào quản trị, sản xuất, kinh doanh. Tổ chức lãnh đạo thành phố gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe doanh nghiệp trình bày các khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo thành phố có các quyết sách, giải pháp kịp thời tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Chú trọng bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất; kích cầu tiêu dùng, nhất là thương mại điện tử. Đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính công qua mạng nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu đổi mới, sáng tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các biện pháp đổi mới, cải tiến cả trong chỉ đạo, điều hành về kinh tế lẫn trong hoạt động của các doanh nghiệp mang tính lâu dài, phục hồi tăng trưởng đi kèm tái cơ cấu kinh tế cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Ba là, thực hiện chính sách tín dụng, thuế hợp lý. Đối với doanh nghiệp khó khăn về tài chính, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp, như chỉ đạo hệ thống ngân hàng xem xét khoan nợ, giãn nợ, giảm lãi suất cho vay, tăng tỉ lệ cho vay không cần tài sản bảo đảm, tăng thời gian cho vay... Hệ thống ngân hàng chính sách xã hội có thể cho doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho

người lao động với lãi suất 0%. Ngành thuế xem xét giảm thuế, giãn thuế hoặc miễn thuế có thời hạn đối với những ngành nghề có tỉ trọng lớn trong chỉ tiêu tăng năng suất lao động; có nhiều biện pháp phù hợp nhằm hỗ trợ cho người lao động mất việc làm, ngừng việc làm, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và chất lượng việc làm. Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo hướng tiếp cận các phương thức quản lý tiên tiến hiện đại trên thế giới; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới phát triển giáo dục nghề nghiệp, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng các trường nghề trọng điểm gắn với các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố như: công nghệ, thông tin, truyền thông, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, y tế, quản trị doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng, du lịch, vận tải, kho bãi... Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực cho thị trường lao động, bảo đảm quy mô và cơ cấu hợp lý có chất lượng được tổ chức kiểm định quốc tế công nhận. Có giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp, nhất là trong thanh niên.

Năm là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ưu đãi và tín dụng nhỏ bảo đảm đủ vốn cho vay theo nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ. Bảo đảm các nguồn vốn đầu tư cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận, phát huy hiệu quả của

vốn vay kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ phương tiện sinh kế, giới thiệu việc làm, học nghề, học văn hóa, xây dựng sửa chữa nhà ở, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội... Đa dạng hóa các kênh giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động. Khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội theo đúng Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực trong gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Sáu là, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố tập trung quán triệt, khẩn trương chỉ đạo các đoàn thể ngành dọc làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chủ động thực hiện giám sát và phản biện xã hội để đề xuất với lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương của thành phố; đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc tổ chức, quản lý góp phần tích cực vào việc phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội thành phố sau đại dịch Covid-19... □

THỐNG NHẤT CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ Ở ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

TS. VŨ THỊ NGHĨA

Công tác nhân sự là một trong những yếu tố quyết định thành công của đại hội. Các quy chế về bầu cử và ứng cử trong Đảng cũng đã khá rõ ràng và có nhiều quy định chặt chẽ. Mới đây, Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế Bầu cử trong Đảng nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định đó.

Bên cạnh Hướng dẫn số 03-HD/TW, việc ứng cử, đề cử trong đại hội đảng các cấp vẫn được thực hiện theo Quy chế Bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Theo đó, đảng viên chính thức không phải là đại biểu đại hội, nếu ứng cử để đại hội xem xét bầu vào cấp ủy thì làm đơn ứng cử nộp đảng ủy cơ sở; đại biểu chính thức của đại hội khi đề cử đảng viên chính thức không phải là đại biểu của đại hội để đại hội xem xét bầu vào cấp ủy thì chuẩn bị phiếu đề cử nộp cho đoàn chủ tịch đại hội, phiếu đề cử phải có ý kiến đồng ý của người được đề cử.

Ở đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương trở lên, đại biểu chính thức ở đại hội đại biểu nếu ứng cử để đại hội xem xét bầu vào cấp ủy thì làm đơn ứng cử nộp cho đoàn chủ tịch đại hội. Đảng

viên chính thức không phải là đại biểu đại hội nếu ứng cử để đại hội xem xét bầu vào cấp ủy thì nộp hồ sơ ứng cử cho cơ quan tổ chức của cấp ủy triệu tập đại hội chậm nhất là 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội. Đối với việc đề cử, đại biểu chính thức của đại hội nếu đề cử đảng viên chính thức trong đảng bộ không phải là đại biểu của đại hội để đại hội xem xét bầu vào cấp ủy thì chuẩn bị hồ sơ đề cử, nộp đoàn chủ tịch đại hội.

Việc ứng cử, đề cử đối với cấp ủy viên từ chi bộ đến Ban Chấp hành Trung ương thực hiện theo Điều 13 Quy chế Bầu cử trong Đảng.

Quy chế Bầu cử trong Đảng cũng quy định, các ủy viên cấp ủy triệu tập đại hội sẽ không được đề cử người ngoài danh sách do cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy. Ở các hội nghị của ban chấp hành, ủy viên thường vụ không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do thường vụ cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của ban thường vụ.

Đây là một quy định thật sự cần thiết vì trong quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới, cấp ủy cấp triệu tập đại hội đã thực hiện một quy trình dân chủ rộng rãi từ

dưới lên trên. Cuối cùng, cấp ủy cấp triệu tập đại hội thảo luận, bỏ phiếu giới thiệu những cấp ủy viên đương nhiệm tiếp tục tái cử cấp ủy và những người mới sẽ tham gia cấp ủy khóa tới. Chỉ những người được trên 50% số cấp ủy viên đương nhiệm giới thiệu mới được đưa vào danh sách đề cử cấp ủy đề cử với đại hội. Như vậy, các cấp ủy viên triệu tập đại hội đã thực hiện trách nhiệm của mình và tham gia vào quyết định của cấp ủy, thì không được nói và làm khác với quyết định của cấp ủy. Đây cũng chính là vấn đề mang tính nguyên tắc.

Quy chế Bầu cử trong Đảng cùng những điểm mới được bổ sung ở Hướng dẫn số 03-HD/TW là một bước tiến mới trong nhận thức về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Việc thực hiện đề cử, ứng cử với những quy định rất chặt chẽ như vậy vừa phát huy tính dân chủ, vừa bảo đảm tính tập trung trong Đảng. Đồng thời, khắc phục triệt để tình trạng lợi dụng quyền được đề cử, ứng cử của đảng viên để gây khó khăn cho công tác tiến hành đại hội.

Tuy nhiên, thời gian qua, trong quá trình tổ chức đại hội, đã có những tranh luận của đại biểu về việc thực hiện đề cử, ứng cử. Một số đại biểu cho rằng, những người ứng cử và được đề cử bắt buộc phải có trong danh sách quy hoạch cấp ủy. Một số đại biểu khác lại cho rằng những người ứng cử và được đề cử không bắt buộc phải có trong quy hoạch cấp ủy vì đến nay Đảng chưa ban hành bất kỳ quy định nào về nội dung này. Những tranh luận như vậy

vẫn chưa đi đến sự thống nhất, khiến cho công tác bầu cử của đại hội gặp rất nhiều khó khăn.

Sở dĩ, nảy sinh những tranh luận này là vì Quy chế Bầu cử trong Đảng chỉ quy định các ủy viên cấp ủy triệu tập đại hội không được tự ứng cử, cũng như không nhận đề cử ở đại hội. Quy định này không ngăn cản hoàn toàn quyền đề cử, tự ứng cử ở đại hội. Nên khi ra đại hội, đại biểu vẫn có thể giới thiệu đảng viên khác và đảng viên không phải là cấp ủy viên triệu tập đại hội vẫn có quyền tự ứng cử, nhận đề cử để xem xét đưa vào danh sách bầu cấp ủy khóa mới. Và quy định này cũng không yêu cầu người ứng cử và người được đề cử bắt buộc phải có trong quy hoạch cấp ủy.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc giới thiệu, đề cử, nhận đề cử, tự ứng cử tại đại hội không phải qua các quy trình chặt chẽ như số ứng viên đã nằm trong danh sách do cấp ủy chuẩn bị sẽ có thể dẫn tới những thiếu sót, sẽ xảy ra trường hợp đại biểu trúng cử nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên.

Mặc dù Hướng dẫn 03-HD/TW đã quy định rõ trách nhiệm của người đề cử khi đề cử người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng. Tuy nhiên, từ tình hình thực tế đang đặt ra, thiết nghĩ Trung ương cần xem xét, nghiên cứu để có những bổ sung kịp thời vào quy định và hướng dẫn bầu cử, tạo sự thống nhất cho các cấp ủy đảng trong quá trình tiến hành đại hội □

Kỷ niệm 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2020)

Ý NGHĨA CỦA SỰ KIẾN NGUYỄN ÁI QUỐC TÌM RA CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

VŨ TRUNG KIÊN

Ngày 5-6-1911, tại bến cảng Sài Gòn, có một người thanh niên Việt Nam yêu nước đã lên tàu buôn Đô đốc Latouche Tréville với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước để về giúp đỡ đồng bào mình. Người từng nói: “Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”⁽¹⁾. Đây là dấu mốc quan trọng trên con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Trước khi Nguyễn Tất Thành ra đi, đã có rất nhiều người Việt Nam trăn trở ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc. Tiêu biểu trong số ấy có 2 trí thức nổi tiếng là Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh. Cả hai cụ Phan đều là những nhà yêu nước nhiệt thành nhưng hai cụ đã đi hai con đường khác nhau. Một điều đặc biệt, cả cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh đều mong muốn Nguyễn Ái Quốc đi theo con đường của các cụ. Thế nhưng Nguyễn Ái Quốc đã chọn cho mình một con đường đi riêng, mặc dù vẫn rất kính trọng hai cụ. Vào năm 1923, khi gặp nhà thơ Nga nổi tiếng O. Mandelstam, Nguyễn Ái Quốc cho biết: “Vào trạc tuổi mười ba, lần đầu tiên tôi được nghe những từ Tự do - Bình đẳng - Bác ái. Đối với chúng tôi, người da trắng nào cũng là người Pháp. Người Pháp đã nói thế và từ thuở ấy, tôi muốn làm quen với nền văn minh Pháp,

muốn tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những từ ấy⁽²⁾”. Có lần, khi trả lời một nhà văn người Mỹ, Người nói: “Nhân dân Việt Nam, trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường hỏi nhau ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi⁽³⁾”. Một lý do khác có thể thấy là tất cả các phong trào của các bậc cha, anh đi sang Trung Quốc, Nhật Bản đều bị thất bại. Việc Hồ Chí Minh chọn đúng hướng đi trong hành trình tìm đường cứu nước của mình như là định mệnh, là may mắn của dân tộc Việt Nam. Từ con đường này, mang trong mình dòng máu yêu nước của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở đây con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Tất Thành sinh năm 1890, như vậy khi bước xuống tàu để ra đi tìm con đường cứu nước cho dân tộc, người thanh niên ấy vừa tròn 21 tuổi. Đó là cái tuổi đầy nhiệt huyết và với Người đã có sự mẫn cảm chính trị tuyệt vời không chỉ chọn cách đi, chọn nơi để đến mà còn ở việc quyết định chọn cách thức tiếp cận với các trào lưu chính trị lúc bấy giờ.

Ngày 18-6-1919, thay mặt Hội Những người Việt Nam yêu nước ở Pháp, trong đó có những nhân vật chủ chốt như cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Văn Trường, Nguyễn Tất Thành gửi tới hội nghị Versailles bản *Yêu sách của nhân dân An Nam* bằng tên Nguyễn Ái Quốc. Dù ở gần cụ Phan Chu Trinh nhưng Nguyễn Tất Thành cũng không đi theo con đường của cụ. Dù rất khâm phục các bậc sĩ phu dũng cảm tìm đường đấu tranh cứu dân, cứu nước nhưng Nguyễn Tất Thành cũng sớm nhận ra những hạn chế trong con đường của các vị ấy... Người cho rằng cụ Phan Chu Trinh yêu cầu thực dân Pháp thực hiện cải lương, việc này “chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương”. Cụ Phan Bội Châu hi vọng Nhật giúp ta đuổi Pháp cũng chẳng khác gì “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”. Cụ Hoàng Hoa Thám thực tế hơn, đã trực tiếp đấu tranh chống Pháp, nhưng còn nặng cốt cách phong kiến⁽⁴⁾...

Có một điều đặc biệt, sau này cả hai cụ Phan đều đặt hoàn toàn niềm hi vọng vào người thanh niên Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc. Trong thư gửi Nguyễn Ái Quốc năm 1922, cụ Phan Chu

Trinh đã than thở mình đã già, hết thời và chỉ trông cậy vào Nguyễn Ái Quốc. Cụ Phan Chu Trinh cũng sốt ruột và thúc giục Nguyễn Ái Quốc phải về trong nước để “mưu đồ đại sự”: “Anh Nguyễn, tôi tưởng tâm với anh đã rõ nguồn cơn, bây giờ thân tôi tựa chim lồng cá chậu, vả lại cây già thì gió dễ lay, người già thì trí lẫn, cảnh tôi như hoa sắp tàn, hiềm vì quốc phá gia phong mà hơi tàn cũng phải gào cho hả dạ, may ra có tỉnh giấc hôn mê. Còn anh, như cây đương lộc, nghị lực có thừa, dày công học hỏi, lý thuyết tinh thông, nhưng mà anh chẳng nghe lời tôi, anh cứ quanh quẩn bên này thời làm sao mà tài năng anh thi thố được? Bởi vậy, tôi thành tâm mong mỗi anh thay đổi cái phương pháp cũ kỹ kia đi, để mà mưu đồ đại sự, tôi cầu chúc anh thành công và hi vọng bọn mình cùng thấy mặt nhau ở quê hương xứ sở”⁽⁵⁾.

Còn cụ Phan Bội Châu, trong thư gửi “Người cháu rất kính yêu của Bác” là Lý Thụy (tức Nguyễn Ái Quốc) ngày 14-2-1925 đã viết: “Phan Bội Châu này đâu có ngờ rằng sau này cháu sẽ trở thành một tiểu anh hùng như thế này. Bây giờ đem kẻ già này so với cháu thì bác thấy bác rất xấu hổ... Việc thừa kế nay đã có người, người đi sau giỏi hơn kẻ đi trước, trên tiền đồ đen tối sẽ xuất hiện ánh sáng ban mai. Ngày xé đường cùng, chỉ sợ không được thấy ngày đó... Việc gây dựng lại giang sơn, ngoài cháu có ai để nhờ ủy thác gánh vác trách nhiệm thay mình. Có được niềm an ủi lớn lao như thế, làm sao bác không



Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours (Đại hội Tours), tháng 12-1920.

Ảnh: TL.

cảm thấy vui mừng được?”⁽⁶⁾.

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (năm 1917) đã thức tỉnh các dân tộc thuộc địa trên thế giới, thức tỉnh những người nô lệ trên khắp năm châu. Từ sự cổ vũ và thôi thúc của Cách mạng tháng Mười Nga, Quốc tế Cộng sản - Quốc tế III do Lenin sáng lập đã ra đời. Một trong những sự kiện quyết định đến sự lựa chọn dứt khoát con đường của cách mạng Việt Nam đó là khi Nguyễn Ái Quốc được tiếp xúc với “Luận cương về các vấn đề thuộc địa và dân tộc” của Lenin. Sau đó, Nguyễn Ái Quốc đã dứt khoát tán thành Quốc tế III và hoàn toàn tin theo Lenin. *Luận cương* của Lenin đã chỉ cho Nguyễn Ái Quốc con đường giành độc lập cho dân tộc và tự do cho đồng bào. Trong bài viết *Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lenin*, Hồ Chí Minh cho biết, trước khi đến với chủ nghĩa Lenin, “tôi ủng hộ Cách mạng

tháng Mười chỉ là theo cảm tính tự nhiên”, tham gia Đảng Xã hội Pháp vì họ ủng hộ cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, còn “đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là gì thì tôi không hiểu”. Nhưng “từng bước một, trong cuộc đấu tranh vừa nghiên cứu lý luận Marx - Lenin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”⁽⁷⁾.

Tin theo Lenin, đi theo con đường của Lenin vĩ đại, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp diễn ra cuối năm 1920 ở thành phố Tours (Pháp), Nguyễn Ái Quốc khi ấy tham dự với tư cách là đại biểu chính thức và đã bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và Người cũng trở

thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Đây là một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng trong đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc và trong lịch sử cách mạng nước ta.

Sự kiện Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước, cứu dân có ý nghĩa lịch sử to lớn.

Một là, trước hết, có thể khẳng định rằng hành động lịch sử gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi khủng hoảng trầm trọng mà dân tộc ta đã vấp phải từ nửa cuối thế kỷ XIX. Bằng phát kiến vĩ đại này, cách mạng Việt Nam sau đó đã tìm thấy cho mình con đường đi thích hợp thoát ra khỏi khủng hoảng, bế tắc về đường lối. Con đường mà Nguyễn Ái Quốc tìm thấy là con đường đúng đắn, phù hợp với trào lưu tiến hóa chung của nhân loại và xu thế thời đại. Điều này đã được chứng minh bằng lịch sử dân tộc Việt Nam trong 100 năm qua.

Hai là, với công lao vĩ đại của Nguyễn Ái Quốc, phong trào cách mạng Việt Nam đã thoát ra khỏi bế tắc, chật hẹp và được nối liền với phong trào cách mạng sôi nổi trên thế giới. Kể từ đây, phong trào cách mạng Việt Nam đã gắn chặt với phong trào cách mạng thế giới. Cách mạng Việt Nam không còn đứng đơn lẻ, cô độc mà đã trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.

Ba là, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên gắn

ngọn cờ độc lập dân tộc với ngọn cờ chủ nghĩa xã hội. Người đã đem ánh sáng của chủ nghĩa Marx - Lenin thâm nhập phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, đưa nhân dân Việt Nam đi theo con đường mà chính Người đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Marx - Lenin để từ đây, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã vươn lên tầm thời đại, trở thành chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh và được thể hiện sáng chói trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Bốn là, với việc tìm ra con đường cứu nước, phát triển của dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam thành một đảng chân chính, cách mạng với mục tiêu tất cả vì lợi ích của đất nước, hạnh phúc của nhân dân. Kể từ ngày 3-2-1930, cách mạng Việt Nam đã có đội tiên phong dẫn lối, chỉ đường. Đội tiên phong ấy đã cùng với nhân dân làm nên Cách mạng tháng Tám vĩ đại, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, làm nên một mùa xuân toàn thắng 30-4-1975. Các cuộc cách mạng vĩ đại này không chỉ giải phóng nhân dân Việt Nam, đem lại lợi ích lớn lao cho đất nước và nhân dân Việt Nam mà còn là động viên, khích lệ to lớn để các quốc gia trên thế giới đứng lên đấu tranh giành lại độc lập và quyền lợi chính đáng của mình.

(Xem tiếp trang 36)

Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

ĐA DẠNG HÓA HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VÀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW

PHAN LOAN

Thời gian qua, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) xác định một trong những đề tài xuyên suốt và trọng tâm là tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. HTV đã không ngừng sáng tạo, áp dụng phương thức sản xuất mới và thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền Chỉ thị 05 trong kỷ nguyên số đa nền tảng.

Trong kế hoạch sản xuất chương trình của Đài hàng năm, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Đài đã xây dựng thành nhiều đợt tuyên truyền cao điểm với đa dạng thể loại chương trình truyền hình để nỗ lực đạt nhiều hiệu quả trong công tác tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước. Nổi bật năm 2019 và 2020 là tuyên truyền 50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn (19-5); kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” (11-6)... gắn với việc tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05.

Năm 2019, 2020, HTV tăng cường bố trí phát sóng các phim tài liệu, phim truyện truyền hình có chủ đề lịch sử truyền thống về Đảng, về Bác Hồ. Một số phim nổi bật được lãnh đạo và công chúng đánh giá cao như: *Trọn đời yêu kính Bác*, *Tượng đài Bác Hồ trong trái tim người*

dân TP.HCM, Bác Hồ trong tôi, Còn in bóng Bác, Lời người ra đi, Tinh hoa Di chúc của Người, bộ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình... Đài đã xây dựng các phóng sự ngắn kể những câu chuyện người thật, việc thật về các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 và các tác phẩm nhận được những phản hồi tích cực từ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh các chuyên mục nổi bật *Học Bác hôm nay, Đảng và cuộc sống, Tòa sáng giữa đời thường*, thế mạnh của HTV còn ở các chương trình ca nhạc, chương trình văn nghệ vừa giải trí, vừa đảm bảo theo dòng thời sự góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống và giới thiệu các ca khúc viết về Bác Hồ được đầu tư phối khí mới, dàn dựng công phu.

Trong năm 2019, Đài tổ chức câu chuyện hình *Nguồn sáng dẫn đường* tại 2 địa điểm Nghệ An và TP.HCM tuyên truyền 50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các chương trình quy mô lớn giới thiệu về

cuộc đời và sự nghiệp của Người như Lễ tuyên dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả, Lễ biểu dương tập thể, cá nhân điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình biểu diễn nghệ thuật *Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Người là niềm tin tất thắng*, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM... cũng là những chương trình trọng điểm đầy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo lời Bác.

Từ đầu năm 2020, Đài tập trung cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3-2) với nội dung bám sát từng chuyển biến tích cực trong các đơn vị và cá nhân, những hiệu quả xã hội to lớn mang lại từ những chuyển biến và ý thức tu dưỡng của các điển hình tiên tiến, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Bên cạnh HTV7, HTV9, các chương trình trên kênh HTV1, HTV Key, các kênh số và cáp, hạ tầng internet (Youtube, Fanpage), các bài báo trên *Tạp chí HTV, Website HTV* cũng bảo đảm kênh truyền rộng khắp và phục vụ đông đảo khán giả.

Đài cũng đã linh động tổ chức sản xuất các chương trình với một phương thức mới, phù hợp với tình hình cả nước thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh triển khai dự án sản xuất chương trình *Niềm tin tất thắng, HTV* tổ chức cuộc đua xe đạp thực tế ảo, cuộc thi *Vui khỏe cùng HTV* khuyến khích khán giả gửi video clip thực hiện các hoạt động thể dục thể thao tại nhà... Sự sáng tạo, chủ động trong từng chương trình về nội dung, sự nhạy bén góc tiếp cận vấn đề

thông tin, phản ánh, tuyên truyền đã làm cho các sản phẩm của Đài được đông đảo khán giả quan tâm.

Nhiều năm qua, Đảng ủy *Đài Truyền hình TP.HCM* luôn xác định những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 tại đơn vị có vai trò quan trọng và đóng góp thiết thực trong công tác thông tin, tuyên truyền của Đài, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông qua nghị quyết hàng tháng, Đảng ủy Đài luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, đoàn thể quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05, tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện *Di chúc*, 70 năm tác phẩm *Dân vận* của Bác đến từng đảng viên và quần chúng. Việc thực hiện sổ tay đăng ký phấn đấu “làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các đảng viên và quần chúng của Đài thực hiện nghiêm túc. Các nội dung đăng ký gắn với bản thân của từng đảng viên, phóng viên, biên tập, viên chức, người lao động; trong đó, đặc biệt quan tâm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu. Từ kết quả đạt được, Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể giới thiệu những tấm gương điển hình tiêu biểu, bình chọn và tuyên dương, khen thưởng để tạo tính lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lương Vũ Phong, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Tin tức, chia sẻ: “Trung tâm mở chuyên mục *Học tập đạo đức Hồ Chí Minh* phát sóng trong Bản tin Buổi sáng lúc 6:00 trên kênh HTV9 vào thứ Hai hàng tuần trong nhiều năm liên tục đã phát hiện, biểu dương hàng trăm

tập thể, cá nhân tiêu biểu với công việc bình thường mỗi ngày, ở mỗi vị trí công tác của từng người là những bông hoa đẹp có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội với mức độ lan tỏa cao. Cũng thông qua việc tiếp cận và thực hiện tin bài, đội ngũ phóng viên, biên tập của Trung tâm Tin tức trưởng thành hơn về bản lĩnh chính trị, nâng cao hơn nhận thức về cuộc sống cũng như học hỏi được rất nhiều về tấm gương hi sinh phấn đấu vì sự nghiệp chung của thành phố và đất nước”.

Năm 2019, Đảng ủy Đài đã tổ chức tốt đợt thi đua thực hiện tuyên truyền Chỉ thị 05 và 7 chương trình đột phá của thành phố với việc phát động thực hiện các thể loại sản phẩm truyền hình cổ động, tuyên truyền Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; nhân rộng các mô hình “cải cách hành chính”; thực hiện loạt tin, bài và các chương trình cổ vũ phong trào khởi nghiệp sáng tạo... Phong trào đã động viên đội ngũ rèn luyện, phấn đấu noi gương Bác, đồng thời giúp nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn của mỗi cá nhân trong thực hiện hoạt động tuyên truyền.

Thi đua, cải tiến công việc, Đài đã tập trung vào đẩy mạnh các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc khung chương trình trên 2 kênh quảng bá HTV7 và HTV9 để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả, hơn hết tập trung thực hiện “chuyên môn hóa công tác chương trình”, làm mới các chương trình để phục vụ khán giả.

Để khán giả đón nhận và đánh giá cao các sản phẩm truyền hình, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài đã tham gia từng đợt thi đua đảm bảo tính chuẩn xác về thông tin, thuyết phục về tính điển hình và hiệu quả, sinh động và độc đáo trong góc tiếp cận vấn đề và tuyệt đối tránh kiểu tuyên truyền hình thức, chung chung. Như câu truyền hình *Nguồn sáng dẫn đường*, đội ngũ biên tập đã chu đáo, khai thác những chi tiết đắt giá cho từng phóng sự tài liệu phát trong chương trình, tìm được những chứng nhân lịch sử tiêu biểu với những câu chuyện đầy cảm xúc, chặt chẽ và đầu tư đậm chất nghệ thuật cho từng tiết mục ca nhạc, tiết mục sân khấu... Song song đó, bộ phận đạo diễn, quay phim, kỹ thuật viên đã thi đua sáng tạo trong công tác kỹ thuật sân khấu, góc máy, âm thanh, ánh sáng để đảm bảo đem đến cho khán giả những hình ảnh đầy chất nghệ thuật và sáng tạo.

Năm 2020, chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020), Đài đã tổ chức sản xuất và phát sóng phim tài liệu *Ra biển lớn* đánh dấu bước chuyển mới, đột phá trong nghệ thuật làm phim tài liệu. Câu chuyện trong phim đã tái hiện lại những cột mốc quan trọng, những dấu ấn mang tính lịch sử về kinh tế và văn hóa suốt tiến trình tạo lập đô thành Sài Gòn xưa - TP.HCM ngày nay.

Hay cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 31 năm 2019 và lần thứ 32 năm 2020 (khai mạc ngày 19-5-2020) liên tục tổ chức điểm xuất phát chặng đua tại Nghệ An với ý nghĩa là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát



*Một tiết mục nghệ thuật trong cầu truyền hình Nguồn sáng dẫn đường tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).
Ảnh: HTV.*

huy lợi thế truyền thông số, ứng dụng hạ tầng mạng xã hội và công nghệ kỹ thuật truyền dẫn mới - công nghệ truyền hình 4.0, kết hợp tư duy sáng tạo của kỹ thuật đồ họa truyền thông, HTV đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm, tương tác gần gũi, thuận tiện, giúp khán giả theo dõi sát sao tường tận những diễn biến của các chặng đua, được chiêm ngưỡng những cung đường, cảnh đẹp hùng vĩ dọc theo chiều dài của đất nước. Với thông điệp hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chương trình đã góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện hiện nay, việc xây dựng và giữ gìn thương hiệu kênh truyền hình hiệu quả luôn là vấn đề mang tính cấp thiết. Trước hết, HTV luôn kiên định với lời dạy của Bác Hồ: “Báo chí vì cách mạng, vì Đảng,

vì nhân dân - đó vừa là mục đích, vừa là điều kiện, vừa là tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động báo chí”. 45 năm kể từ ngày phát sóng đầu tiên (1-5-1975 – 1-5-2020), HTV đã tạo được những chương trình nổi bật, mang đậm bản sắc dân tộc, phù hợp với xu thế phát triển của truyền hình hiện đại.

Đến nay, thách thức truyền thông số cũng là cơ hội cho đội ngũ HTV tăng độ nhanh nhạy, chính xác trong tác nghiệp để các chương trình, sản phẩm truyền hình của Đài đây áp những sự kiện mà khán giả quan tâm với góc nhìn chiều sâu cần thiết. Tính chuyên nghiệp của đội ngũ sản xuất tiếp tục được nâng cao, trở thành ý thức tự giác của từng phóng viên, biên tập, cụ thể nội dung được khai thác sâu, hình thức thể hiện được chăm chút, cải tiến để sinh động hơn; các nội dung chính luận được mềm hóa sao cho dễ nhớ, nhẹ nhàng, khách quan và thuyết phục.

(Xem tiếp trang 32)

Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội TP.HCM

NHIỀU MÔ HÌNH THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN NGÀY CÀNG TỐT HƠN

CẨM TÚ

Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM trực thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố, gồm 12 chi bộ trực thuộc với 192 đảng viên/393 cán bộ, nhân viên, người lao động, trong đó số đảng viên nữ là 121 đồng chí. BHXH thành phố có chức năng tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý Quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn TP.HCM. Trong những năm qua, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo BHXH thành phố tập trung chỉ đạo triển khai toàn hệ thống đẩy mạnh cải tiến quy trình làm việc, rút ngắn thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, thuận lợi và nâng cao sự hài lòng cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân, vì mục đích an sinh xã hội cao đẹp và giữ vững lòng tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

TPHCM hiện có gần 122.000 đơn vị sử dụng lao động tương ứng với gần 2,4 triệu người tham gia BHXH, hơn 7,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý 231.538 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với số tiền chi BHXH hằng năm thực hiện trên 20.000 tỉ đồng; đồng thời, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT đối với trên 20 triệu lượt người mỗi năm, số chi trên 18.000 tỉ đồng; thực hiện hơn 1.400 lượt tiếp công dân/năm... Trong năm 2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt hơn 65.000 tỉ đồng, chiếm 19,48% số thu cả nước.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy,

UBND thành phố, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng và BHXH Việt Nam, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn thành phố. Cùng với đó là tình hình kinh tế - xã hội của thành phố luôn ổn định, phát triển; hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN ngày càng hoàn thiện đã tạo khung pháp lý tương đối đầy đủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, xử lý chuyên môn, nghiệp vụ và quan trọng nhất là sự đoàn kết, thống nhất của tập thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày

càng tốt hơn...

BHXH thành phố đã thực hiện quy trình *Cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT không phụ thuộc vào nơi cấp thẻ BHYT ban đầu*. Theo đó, từ ngày 1-7-2018, BHXH thành phố đã phân cấp cho BHXH quận, huyện và Văn phòng BHXH thành phố thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT mà không phụ thuộc vào nơi cấp thẻ BHYT ban đầu. Khi áp dụng quy trình này, người tham gia BHYT có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi thẻ BHYT tại bất kỳ cơ quan BHXH nào thuận tiện mà không cần phải đến cơ quan BHXH, nơi cấp thẻ ban đầu như trước đây. Tính đến ngày 25-3-2020, toàn thành phố đã thực hiện cấp lại, đổi thẻ BHYT là 15.867 lượt, tiết kiệm về thời gian, công sức, chi phí của đối tượng được cấp, đổi thẻ BHYT.

BHXH thành phố đã *thực hiện rà soát sổ BHXH để trả cho người lao động tự quản lý*, đảm bảo quyền lợi cho người lao động một cách tích cực hơn, người lao động được nhận bàn giao sổ BHXH và tự quản lý theo luật định. Việc tự quản lý sổ BHXH giúp người lao động có cơ sở yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng BHXH cho mình, góp phần ngăn ngừa tình trạng người lao động bị trích trừ tiền lương để đóng BHXH nhưng chủ sử dụng lao động không nộp tiền về cơ quan BHXH, trốn trách nhiệm đóng thuộc chủ sử dụng và phần đóng của người lao động

mà người lao động không biết. Bên cạnh đó, việc người lao động được tự quản lý sổ BHXH của mình khi nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết chế độ BHXH, BHTN hoặc có ngay sổ BHXH để tiếp tục tham gia, cộng nối quá trình đóng BHXH khi chuyển sang làm việc tại đơn vị khác.

BHXH thành phố cũng *thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực kê khai hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT* với các đơn vị sử dụng lao động và liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu và BHYT với 322/322 phường, xã, thị trấn. Việc thực hiện giao dịch điện tử và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện đã giúp các doanh nghiệp có được công cụ lập hồ sơ BHXH đúng quy định, hỗ trợ nhiều chức năng tự động giảm thiểu sai sót khi kê khai, giảm thời gian đi lại giao dịch với cơ quan BHXH, đặc biệt là giám sát được quá trình thực hiện của cơ quan BHXH và xem được ngay kết quả giao dịch, tiết kiệm chi phí cho đơn vị sử dụng lao động.

Đồng thời, BHXH thành phố *phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngân hàng tổ chức chi trả trợ cấp BHTN cho người lao động* một cách thuận lợi. Ngay khi nhận quyết định hưởng trợ cấp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố, người lao động được nhận luôn thẻ ATM và thẻ BHYT. Hằng tháng, tiền sẽ tự động được chuyển vào tài khoản, người lao động không phải xếp hàng chờ đợi nhận trợ cấp hàng tháng. Với cải tiến này, người hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải đến cơ

quan BHXH cấp quận, tiết kiệm bình quân 5 lượt giao dịch trong suốt thời gian hưởng trợ cấp. Mỗi năm có trên 100.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp thì giải pháp này đã giảm trên nửa triệu lượt tiếp xúc, chờ đợi cho người lao động.

BHXH thành phố còn *triển khai giao dịch điện tử trong giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn* (gồm: ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe). Việc triển khai giao dịch điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần hoàn thiện bộ công cụ hỗ trợ thực hiện việc đối soát hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản thông qua hệ thống dữ liệu Giám định BHYT, tạo thuận lợi trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc kê khai không đúng ngày sinh của con, trục lợi chế độ bảo hiểm; giảm tải việc lưu trữ văn bản giấy; độ chính xác, minh bạch cao trong quản lý bởi khi nhập dữ liệu, chỉ cần sai sót một thông tin là hệ thống sẽ báo lỗi ngay. Đồng thời, giao dịch điện tử giúp rút ngắn thời gian giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn nhanh hơn nhiều so với trước đây nhờ việc viên chức cơ quan BHXH không phải sửa hoặc sao chép dữ liệu thủ công, trong khi đó đơn vị sử dụng lao động chỉ cần ngồi tại chỗ và thao tác trên phần mềm. Sau vài giờ gửi dữ liệu, nếu có sai sót, đơn vị sử dụng lao động sẽ nhận được phản hồi từ hệ thống hướng dẫn cụ thể cách giải quyết, đồng thời sau đó sẽ có thông báo hẹn ngày trả kết quả qua hệ thống thư điện tử. Đến nay, đã có gần 81% trên tổng số đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn thành phố thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn.

Việc triển khai này đã kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet. Qua đó, bước đầu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện, cũng như đề xuất các giải pháp có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng chí Phan Văn Mến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP.HCM, cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ và BHXH Việt Nam về cải cách thủ tục hành chính, trong thời gian qua, BHXH TP.HCM đã triển khai nhiều phương thức để người dân, doanh nghiệp lựa chọn khi giao dịch với cơ quan BHXH như giao dịch điện tử, giao dịch qua bưu điện, giao dịch trực tiếp; đồng thời tạo nhiều kênh thông tin trao đổi, triển khai dịch vụ nhận hồ sơ cá nhân của người lao động thông qua dịch vụ công của bưu điện. Các giải pháp trên đã góp phần giảm tải rất lớn khối lượng khách đến giao dịch trực tiếp tại bộ phận Một cửa của cơ quan, đồng thời góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy chú trọng, hướng dẫn các chi bộ tổ chức học tập, quán triệt, sinh hoạt chi bộ định kỳ theo chuyên đề năm gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa. 100% đảng viên và quần chúng thực hiện đăng ký học tập và làm theo hàng ngày, đã thấm nhuần trong từng việc làm thiết thực nêu trên của cán

bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị. Đồng chí Phan Văn Mến chia sẻ, vào đầu năm, mỗi đảng viên, quần chúng thực hiện đăng ký các nội dung học tập và làm theo gương Bác bằng việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn thông qua “Sổ tu dưỡng” hoặc “Phiếu đăng ký”; đến cuối năm công tác, đảng viên và quần chúng tiến hành đánh giá kết quả thực hiện (có đánh giá, nhận xét của chi bộ, lãnh đạo đơn vị); đây cũng là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại đảng viên, viên chức hằng năm. Việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức ít nhất 6 lần trong năm. Các chuyên đề phải gắn với nội dung đột phá tùy theo đặc điểm, tình hình từng chi bộ. Năm 2019, nội dung

đột phá phải gắn với phong trào thi đua sáng tạo của thành phố, góp phần giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đối với Đảng ủy, trong năm 2019 đã phát động thi đua trong đợt cao điểm nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên tất cả lĩnh vực công tác.

Với những nỗ lực đó, tập thể đơn vị BHXH thành phố đã nhận được nhiều Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen... của Thủ tướng Chính phủ và các cấp ngành. Mới đây nhất là Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020 □

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA NGÀNH Y TẾ...

(Tiếp theo trang 11)

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới, dù cả nước và thành phố đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ bước đầu, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế xác định sẽ tiếp tục chỉ đạo, quán triệt toàn thể các cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động của ngành vừa tập trung chống dịch, vừa đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố cũng như tiến độ công tác tổ chức đại hội đảng các cấp □

⁽¹⁾ Để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm, tầm soát ca bệnh, ngoài Viện Pasteur TP.HCM,

thành phố đã nỗ lực trang bị để các đơn vị được Bộ Y tế cấp phép xét nghiệm khẳng định Covid-19 bao gồm các bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Nhi đồng 1, Nhi đồng thành phố, Đại học Y dược, Pháp - Việt, Thống Nhất, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC).

⁽²⁾ Ngành y tế thành lập trung tâm điều hành nguồn nhân lực để điều phối nguồn nhân lực trong công tác phòng chống Covid-19. Đã mở các lớp đào tạo, tập huấn cho 1.350 bác sĩ tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế về “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)”, công tác chống nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế, chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực và kế hoạch điều phối để phục vụ cho công tác điều trị theo từng cấp độ.

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI^(*)

1. Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18-3-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hội đã thường xuyên tổ chức, động viên, khích lệ đội ngũ những người làm báo tích cực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của đất nước; đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, báo chí đã tham gia hiệu quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hội đã tích cực tham gia xây dựng cơ chế và chính sách báo chí, giám sát việc tuân thủ pháp luật về báo chí, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam vẫn còn một số hạn chế. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức hội còn hạn chế, chưa phát huy đầy đủ vai trò và vị thế của Hội. Công tác tập hợp những người làm báo còn gặp nhiều khó khăn. Một số tổ chức hội, cơ quan báo chí chưa chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào

tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Một bộ phận hội viên chưa tích cực học tập nâng cao trình độ tác nghiệp báo chí trong tình hình mới. Vẫn còn tình trạng hoạt động báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích, thiếu tính định hướng; một số người làm báo thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Nguyên nhân của những khuyết điểm trên là do: Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ ở một số cấp hội chưa được quan tâm đúng mức. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội chậm đổi mới. Nhận thức về nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và ý thức xây dựng Hội của một bộ phận hội viên còn hạn chế. Sự phối hợp hoạt động giữa một số cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí với các cấp hội chưa chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí chưa thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí cũng như hoạt động của Hội Nhà báo; chưa tạo điều kiện cần thiết để Hội hoạt động và phát triển.

2. Thời gian tới, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác

^(*) Trích Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

động mạnh đến nước ta. Trong bối cảnh khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội, công tác báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo gặp nhiều khó khăn, thách thức. Báo chí có nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, lấn át, gây ra nhiều tác hại. Các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ

Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chủ quản báo chí định kỳ làm việc với các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam để cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tuyên truyền; phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi để hội nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò, vị trí của hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội.

2.2. Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên.

Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo,

thiết thực. Việc kết nạp và cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Điều lệ Hội. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Lãnh đạo các cấp hội phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo. Tham gia công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các cấp hội, có cơ chế để thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý làm công tác hội.

Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo; có hình thức động viên khen thưởng xứng đáng, kịp thời đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác hội, nhất là các tổ chức hội, hội viên trực tiếp hoạt động ở những lĩnh vực, địa bàn có nhiều khó khăn.

Người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm

của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

3. Ban Cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về báo chí. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí; có cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ làm công tác hội; làm tốt công tác bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này... □

ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: ĐA DẠNG HÓA HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 25)

Từ những kết quả trực tiếp về chuyên môn và tham gia các hoạt động phong trào của các tổ chức đoàn thể, năm 2019, 2020, Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng đã biểu dương 7 tập thể và 9 cá nhân của Đài đạt thành tích xuất sắc trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Đảng ủy Đài đã tập trung cho công tác bồi dưỡng và tổ chức kết nạp nhiều đảng viên trong dịp 50 năm thực hiện *Di chúc*, kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (từ 19-5-2019 đến 19-5-2020). Từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng ủy Đài đã kết nạp được 17 đảng viên mới □

Đảng bộ Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.HCM

QUAN TÂM CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ SẢN XUẤT, KINH DOANH

TRÚC GIANG

Là một doanh nghiệp có vốn nhà nước không chi phối, Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.HCM (gọi tắt là Vinacontrol) chuyên cung cấp dịch vụ giám định, chứng nhận và thử nghiệm sản phẩm hàng hóa... Đảng bộ Công ty, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thương mại Trung ương, nay là Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM, hiện có 4 chi bộ với 67 đảng viên. Trong thời gian, qua Đảng bộ lãnh đạo Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị nhiều chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước các khoản nộp ngân sách và chế độ đối với người lao động đều được thực hiện nghiêm túc đúng kỳ hạn...

Thời gian qua, Đảng ủy Công ty thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi bộ trực thuộc và đảng viên về nền nếp nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, công tác thu nộp đảng phí, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..., nhờ đó đã kịp thời nhắc nhở đôn đốc chấn chỉnh các hoạt động chưa đúng quy định. Đảng ủy coi trọng kiện toàn bộ máy, tổ chức, ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, phân công các Đảng ủy viên thực hiện chức năng giám sát theo quy định. Tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm của Đảng ủy, của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng và thực hiện đầy đủ các kế hoạch kiểm tra giám sát và ban hành các hướng dẫn chỉ đạo các chi bộ thực hiện. Hàng năm, Đảng ủy tiến hành kiểm tra đối với chi bộ và đảng viên trực thuộc theo

đúng kế hoạch; mỗi năm kiểm tra từ 1 đến 2 chi bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 19 điều đảng viên không được làm và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đối với tập thể và cá nhân. Cùng với việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm đời sống cho người lao động, cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tạo nên sự đoàn kết, nhất trí của Đảng bộ và Công ty Vinacontrol. Trong nhiều năm qua, Công ty không xảy ra hiện tượng khiếu nại tố cáo; Đảng bộ không phát hiện trường hợp sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng bộ xem trọng và là một trong những nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên hàng năm. Đảng ủy đã quán triệt và giao trách nhiệm cụ thể cho các chi bộ trực thuộc cùng các tổ chức đoàn thể để theo

đổi, phát hiện, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng để xem xét kết nạp vào Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã kết nạp được 26 đảng viên mới, đạt 104% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc cơ bản thực hiện sinh hoạt đủ 12 kỳ/năm, sinh hoạt chuyên đề 1 kỳ/quý đúng quy định; tỉ lệ đảng viên dự họp chi bộ trên 85% (phần lớn đảng viên vắng sinh hoạt là do đi công tác xa). Các cấp ủy thực hiện tốt chế độ họp, hội ý về công tác chuẩn bị trước khi sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức như gặp mặt, điện thoại, web chat... Khi Công ty triển khai ứng dụng Facebook Workplace trong các hoạt động, các chi bộ có thể thực hiện việc trao đổi thông tin, sinh hoạt chuyên đề trước khi sinh hoạt chính thức thông qua các “group chat” (kín) riêng của mỗi chi bộ.

Trong công tác tổ chức cán bộ, Đảng ủy đã phối hợp đề xuất ý kiến với lãnh đạo Công ty thực hiện việc sắp xếp cơ cấu tổ chức đơn vị, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ bảo đảm phương châm công tâm, khách quan, không bè phái, cơ hội, có khả năng đoàn kết quần chúng, dám nghĩ dám làm. Hiện đa số đảng viên trong Đảng bộ có trình độ đại học trở lên, chiếm 95,5%. Tỉ lệ đảng viên đảm nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của công ty từ cấp phó giám đốc, giám đốc đơn vị trở lên chiếm hơn 74%. Đảng ủy luôn quan tâm bồi dưỡng những cán bộ, đảng viên có

phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn tốt, tạo điều kiện để các đồng chí có điều kiện phấn đấu rèn luyện trở thành các nhân tố chủ lực của các đơn vị. Trong 5 năm qua, 6 đồng chí đã được cử đi học các lớp trung cấp chính trị - hành chính và đều đạt kết quả học tập tốt.

Trong công tác dân vận, Đảng ủy Công ty thường xuyên quan tâm lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác dân vận theo hướng dẫn của cấp trên. Thời gian qua, có nhiều tập thể và cá nhân được Đảng ủy Khôi khen thưởng về thành tích “dân vận khéo”. Đảng ủy đã chỉ đạo đại diện người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp xây dựng quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở kèm theo quy chế đối thoại tại nơi làm việc và quy chế tổ chức hội nghị người lao động với đầy đủ các nội dung theo quy định. Nội dung chỉ đạo này được đưa vào mục trách nhiệm và quyền hạn của tập thể Đảng ủy trong quy chế làm việc của Đảng ủy. Sau khi lấy ý kiến góp ý của người lao động, đại diện người sử dụng lao động cùng Ban Chấp hành Công đoàn tiếp thu, xem xét các ý kiến để hoàn thiện và ra quyết định ban hành quy chế dân chủ.

Đảng ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát, tổng kết, báo cáo về thực hiện quy chế gồm các nội dung: “dân biết” (người sử dụng lao động công khai cho người lao động được biết); “dân bàn” (người lao động thực hiện quyền và trách nhiệm tham gia ý kiến); “dân làm” (người lao động quyết định hoặc tham gia kiểm tra); “dân kiểm

tra” (người lao động kiểm tra, giám sát). Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ đã góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đảng ủy và các chi bộ thường xuyên theo dõi các hoạt động của Đoàn Thanh niên tại đơn vị để kịp thời chỉ đạo, uốn nắn, ủng hộ nhằm đưa hoạt động Đoàn vào nền nếp và bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đoàn viên Công ty đã thể hiện vai trò xung kích không ngại khó khăn, vất vả, tích cực học tập nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất. Trong 5 năm (2015 - 2019), Đoàn Thanh niên Công ty đã giới thiệu cho tổ chức đảng 17 đoàn viên ưu tú và có 9 đoàn viên đã được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Liên tục từ năm 2015 đến năm 2019, tổ chức đoàn của Công ty được Đoàn Khối Doanh nghiệp thương mại Trung ương tại TP.HCM xếp loại xuất sắc

Đảng ủy đã lãnh đạo Công đoàn thực hiện tốt chức năng là người đại diện quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công đoàn thông qua các hoạt động của mình đã góp phần tích cực vào việc chăm lo đời sống của người lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách. Công đoàn đã chú trọng việc lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu các đoàn viên ưu tú; trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã giới thiệu 28

đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng và trong số đó có 17 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng. Từ năm 2015 đến 2019, Công đoàn Công ty luôn được Công đoàn Khối tặng danh hiệu “công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ qua, Công ty cơ bản thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ được giao. Năm 2015, doanh thu của Công ty là 209,22 tỉ đồng, đạt 116,23% kế hoạch; năm 2016, doanh thu là 231,68 tỉ đồng, đạt 97,31%; năm 2017 là 267,12 tỉ đồng, đạt 109,03%; năm 2018 là 280 tỉ đồng, đạt 104,87%; năm 2019 là 264,32 tỉ đồng, đạt 101,66%. Trong 5 năm qua, Công ty luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra về lợi nhuận, trong đó, năm 2017 có mức vượt cao nhất là 8,72%.

Thời gian qua, Công ty có nhiều giải pháp để mở rộng thị trường và thu hút khách hàng. Năm 2018, Công ty thành lập Ban Thị trường nhằm thực hiện một cách chuyên nghiệp hơn và nhất quán hơn, hiệu quả hơn trong công tác truyền thông nội bộ quảng bá sản phẩm dịch vụ chăm sóc khách hàng và chiến lược phát triển thương hiệu. Công ty thành lập và tổ chức hoạt động Phòng Phát triển sản phẩm dịch vụ mới, đến nay đã phát triển được các dịch vụ mới như chứng nhận phương thức 5 cho sản phẩm dệt may, phân bón, thức ăn chăn nuôi, đánh giá chứng nhận VietGAP cho trồng trọt. Đây là phương thức đánh giá sự phù hợp của sản phẩm thông qua đánh giá quá trình sản xuất, các điều kiện kiểm soát bảo đảm chất lượng, xem xét các vấn đề về tổ chức sản xuất, hệ thống quản

lý chất lượng, tư vấn cho khách hàng về các vấn đề kỹ thuật chuyên môn sâu. Công ty cũng đã nghiên cứu, đầu tư cho Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 2 nhiều máy móc và thiết bị công nghệ hiện đại để thực hiện các phương pháp thử nghiệm với các chỉ tiêu thử nghiệm mà trước đây chưa từng có, góp phần tạo sự khác biệt và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, tạo nên các lợi ích phát sinh cho khách hàng.

Đồng chí Bạch Khánh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, cho biết, đạt được những kết quả đó, những kinh nghiệm mà Đảng ủy rút ra là phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ, đặc biệt là người đứng đầu. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh phải gắn liền với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Các công tác của Đảng bộ và của Công ty cũng như của các đơn vị phải

được bàn bạc công khai, dân chủ và thống nhất hành động theo quy định, nội quy, quy chế. một số vấn đề quan trọng nữa là phải thường xuyên chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo ra môi trường làm việc lành mạnh để người lao động yên tâm gắn bó với Công ty...

Trong 5 năm qua, có đến 4 năm liên Đảng bộ Công ty được công nhận là “đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” (từ năm 2016 đến năm 2019), không có chi bộ trực thuộc hay đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Công ty được Tập đoàn Vinacontrol tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” từ năm 2011 - 2016; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2016)... Bản thân đồng chí Bạch Khánh Nhựt được Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người □

Ý NGHĨA CỦA SỰ KIẾN NGUYỄN ÁI QUỐC TÌM RA CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (Tiếp theo trang 21)

Có thể nói, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không chỉ tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc mình, không chỉ có công lao to lớn đối với dân tộc Việt Nam mà còn có công lao to lớn đối với các dân tộc thuộc địa trên thế giới. Vì vậy, hành trình ra đi ngày 5-6-1911 là một hành trình lịch sử đặc biệt.

⁽¹⁾ Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về

đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, *Nxb. Văn học, Hà Nội, 1970, tr.11.*

⁽²⁾ Hồ Chí Minh toàn tập, *tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.477.*

⁽³⁾ Báo Nhân dân, số 4062, ra ngày 18-5-1965.

⁽⁴⁾ Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, *Nxb. Trẻ, 2004, tr.10-11.*

⁽⁵⁾ Phan Văn Hoàng (2018), Hồ Chí Minh - Chân dung và di sản, *Nxb. Tổng hợp TP.HCM, tr.18-19.*

⁽⁶⁾ Phan Văn Hoàng, *sđđ, tr.20.*

⁽⁷⁾ Hồ Chí Minh toàn tập, *sđđ, tập 10, tr.128.*

ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG LÀ PHẢI TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC, VỚI CÁCH MẠNG, VỚI NHÂN DÂN

TÔ VĂN GIAI

Khi nói về đạo đức cách mạng, người ta thường nghĩ ngay đó là Cần, Kiệm, Liêm, Chính và Chí công, vô tư. Nhận thức đó đúng nhưng chưa đủ. Đạo đức cách mạng còn có một đức tính tiêu biểu, đó là Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với cách mạng, với nhân dân. Các yếu tố này cấu thành nội hàm đạo đức cách mạng một cách hoàn chỉnh.

Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng đạo đức của người cách mạng. Đó là đức tính cần cù, siêng năng, chăm chỉ trong học tập, lao động và chiến đấu; tiết kiệm thời gian, tiền bạc, của cải, tiêu dùng hợp lý; liêm khiết, trong sáng, không tham của cải vật chất, không ham địa vị, quyền hành; đấu tranh bảo vệ lẽ phải, lên án cái ác, cái sai trái... Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn tả đức tính Cần, Kiệm, Liêm, Chính bằng hình ảnh thiên nhiên sinh động: Trời có bốn mùa, đất có bốn phương, Người có bốn đức; thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, nhiều cán bộ, đảng viên được giao giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy Đảng, Nhà nước từ trung ương đến cơ sở. Để ngăn ngừa sự thoái hóa, biến chất về đạo đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta còn nhấn mạnh đức tính Chí công, vô tư, coi đó là

đạo đức của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ. Chí công, vô tư là luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của cách mạng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; là rất mực công bằng, công tâm đối với người, với việc, không cá nhân, thiên tư, thiên vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. Khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”.

Cần, Kiệm, Liêm, Chính và Chí công, vô tư có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và bổ sung cho nhau. Những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đức tính Cần, Kiệm, Liêm, Chính tất yếu sẽ dẫn đến Chí công, vô tư và đã Chí công, vô tư, một lòng, một dạ vì dân, vì nước thì nhất định thực hiện được Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Cùng với Cần, Kiệm, Liêm, Chính và Chí công, vô tư, đạo đức cách mạng đối với người cán bộ, đảng viên còn phải có đức tính Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với cách mạng, với nhân dân. Đó là những người tự nguyện suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cách mạng cao đẹp; không ngại gian khổ, không sợ hi sinh; không hoang mang, dao động, lùi bước trước khó khăn hoặc thất bại tạm thời; không khuất phục trước những lời dụ dỗ, mua chuộc, đe dọa, tra tấn của kẻ thù; là những người “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy lực không thể

khuất phục”. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu tuyệt vời cho đức tính này. Trong *Di chúc*, Người viết: “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong mùa dịch Covid-19 vừa qua, đội ngũ cán bộ y tế Việt Nam luôn đứng vững trên tuyến đầu chống dịch, không ngại hiểm nguy, đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của người dân lên trên hết, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Trong phiên họp của Bộ Chính trị ngày 20-3-2020 về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Đồng chí nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang... đã nỗ lực rất cao, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch, với mục tiêu cao nhất là vì sức khỏe nhân dân...

Tuy nhiên, thực tế còn xảy ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, chạy chức, chạy quyền trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Những điều đó hoàn toàn xa lạ với đức tính Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với cách mạng, với nhân dân.

Trong bối cảnh chế độ chủ nghĩa xã

hội ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ, cách mạng thế giới lâm vào thoái trào, ở nước ta, bên cạnh những thành tựu rất quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), chúng ta cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục. Trước mắt, tập trung sức giải quyết những vấn đề nổi cộm của hậu Covid-19. Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2020 ngày 5-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải đạt được mục tiêu kép, làm sao tăng trưởng đạt được mục tiêu cần thiết, không thể và không được để tăng trưởng quá thấp, cần tập trung ưu tiên khởi động lại nền kinh tế, thúc đẩy phát triển, bên cạnh việc chú ý các biện pháp phòng, chống dịch...

Trước thách thức đó, đức tính Tuyệt đối trung thành đòi hỏi ở người cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối tin tưởng Cương lĩnh chính trị của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị, cố tình phủ nhận chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gây cản trở công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm trở lực cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta... □

HỎI ĐÁP VỀ Ý KIẾN CHẤT VẤN, KIẾN NGHỊ CỦA ĐẢNG VIÊN

Về một số ý kiến thắc mắc liên quan đến việc nêu ý kiến chất vấn, kiến nghị của đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã có văn bản trả lời như sau:

1. Ngày 24-9-2018, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Sau khi triển khai thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018, các tỉnh ủy, thành ủy đã phản ánh một số nội dung trong Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW không phù hợp với thực tế tại địa phương. Qua đó, Ban Tổ chức Trung ương đã có dự thảo sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW và gửi lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy. Trên cơ sở tiếp thu góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18-1-2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để thực hiện từ năm 2019 thay thế Hướng dẫn số 16-HD/TW. Các nội dung không phù hợp đã được hủy bỏ, bổ sung, điều chỉnh trong Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW.

2. Về phê bình chất vấn trong Đảng: Quy chế chất vấn trong Đảng được ban

hành theo Quyết định số 158-QĐ/TW ngày 12-5-2008 của Bộ Chính trị⁽¹⁾ quy định rõ: “*Chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng là việc đảng viên hỏi và được trả lời về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng hoặc chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên, trừ những vấn đề bí mật theo quy định của Đảng, Nhà nước. Quy chế này quy định việc chất vấn và trả lời chất vấn trong hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, được áp dụng đối với đảng viên, cấp ủy viên, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp*”.

Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định thi hành Điều lệ Đảng”, tại điểm 2.3 (Khoản 3) quy định: “*Quyền của đảng viên trong việc phê bình, chất vấn tổ chức đảng và đảng viên; báo cáo, kiến nghị với cơ quan có trách nhiệm.*”

Đảng viên được phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản trong phạm vi tổ chức của Đảng về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp; về những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng hoặc chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của đảng viên đó; chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng về ý kiến của mình. Khi nhận được ý kiến phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến nghị, tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm phải trả lời theo thẩm (Xem tiếp trang 45)

NGƯỜI BÍ THƯ CHI BỘ LUÔN SUY NGHĨ VỀ DÂN, LÀM VIỆC VÌ DÂN

HOÀI NGUYỄN

Đảng viên Phan Thị Nguyệt, sinh năm 1955, hiện là Bí thư chi bộ, Trưởng ban Điều hành khu phố 3, Tổ trưởng tổ dân phố - Mặt trận 36⁽¹⁾, phường 3, quận Bình Thạnh. Với vai trò chủ chốt đối với mọi hoạt động của địa bàn dân cư, trong những năm qua, bà Phan Thị Nguyệt luôn lắng nghe, tìm hiểu tình hình của khu phố, tổ dân phố, tìm các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế, để cùng tập thể chi ủy, chi bộ và Mặt trận, các đoàn thể của khu phố từng bước giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn. Những vấn đề ngoài phạm vi của khu phố thì kiến nghị với Đảng ủy, UBND phường giải quyết.

Năm 2010, sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, bà Phan Thị Nguyệt đã được chi bộ khu phố 3 tín nhiệm bầu làm Bí thư, sau đó bà con tổ dân phố bầu làm tổ trưởng. Với trách nhiệm của một người đảng viên, bà sẵn sàng nhận các nhiệm vụ. Thời điểm ấy, địa bàn tổ dân phố - Mặt trận 36, khu phố 3, có nhiều tụ điểm sử dụng ma túy, gây bất an cho cuộc sống người dân, trong đó, nổi tiếng về tệ nạn xã hội ở “khu vực cầu Ba Lai”, một thời tại đây được gọi là “chợ ma túy”. Cuộc sống

của đa số người dân ở đây rất khó khăn, do nền đường trũng thấp, thường xuyên bị ngập, vệ sinh môi trường rất kém, an ninh trật tự có nhiều bức xúc trong thời gian dài... Người dân ở đây ít quan tâm đến thời sự, mời họp tổ dân phố rất khó. Muốn người dân tham gia họp, tổ trưởng, tổ phó dân phố phải trong trang phục bình dị, xuống tận nhà, rủ rê thân tình, họ mới chịu tham gia... Trước tình hình phức tạp đó, chi bộ khu phố đã nhiều lần đưa ra bàn bạc nhưng chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả.

Khi nhận nhiệm vụ Bí thư, bà Phan Thị Nguyệt đã đưa vấn đề này ra chi bộ thảo luận và tìm cách khắc phục. Việc đầu tiên, chi bộ khu phố ban hành nghị quyết vận dụng thực hiện Quy định 1043-QĐ/TU ngày 21-9-2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở, phân công từng đảng viên và bản thân đồng chí bí thư trực tiếp đến từng gia đình có người thân sử dụng ma túy, hoặc mới đi cai nghiện về cộng đồng để thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình. Đối với những người còn sức khỏe, khu phố liên hệ các nơi, nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn phường, giới thiệu,

⁽¹⁾ Trên địa bàn quận Bình Thạnh, tổ dân phố và tổ mặt trận ghép chung tên gọi.

*Đồng chí Phan Thị Nguyệt (phải) tại Đại hội chi bộ khu phố 3 nhiệm kỳ 2020 - 2023.
Ảnh: NV.*



tìm cho họ việc làm phù hợp; những người sức khỏe kém, khu phố tổ chức vận động hỗ trợ về gạo, nhu yếu phẩm, vận động mạnh thường quân tặng học bổng, sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế... cho con em, gia đình của họ, chăm lo nhiều phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, tết...

Cứ như vậy, từng đảng viên trong chi bộ đến gần hơn với bà con bằng trách nhiệm và tâm huyết. Việc làm của bí thư chi bộ, từng đảng viên đã có tác động tích cực tới cách sống của người dân ở đây, đặc biệt là những hộ gia đình có người thân nghiện ma túy. Phong trào ấy từ tổ dân phố - Mặt trận 36 đã lan tỏa sang các tổ khác, tạo nên hiệu ứng dây chuyền tích cực của cả khu phố 3... Với kết quả vận động người dân cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi

trường, từ năm 2012 đến nay, khu phố 3 đã cơ bản được chuyển hóa địa bàn, giảm khoảng 95% tính phức tạp về ma túy, tệ nạn xã hội.

Khi vấn đề tệ nạn ma túy tạm ổn, đồng chí bí thư và chi bộ bàn đến việc giữ gìn vệ sinh công cộng và bảo đảm an ninh trật tự của khu phố. Do khu phố vẫn còn tình trạng trộm cắp vặt, chi bộ đã bàn biện pháp và tổ chức vận động được 40 mắt camera an ninh với tổng kinh phí 131 triệu đồng. Chi bộ sau đó tiếp tục ban hành nghị quyết, chọn việc sửa chữa vỉa hè, làm cống hộp hẻm 125 Đinh Tiên Hoàng với số tiền trên 180 triệu đồng. Năm 2019, với công trình nâng cấp hẻm 95 Đinh Tiên Hoàng, với tổng kinh phí là 1,1 tỉ đồng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân đóng 30%. Sau 2 tuần vận

động, phần đóng góp của khu phố 3 đã hoàn tất 97%...

Đến nay, địa bàn khu phố 3, phường 3 đã có nhiều thay đổi. Mỗi phong trào, hoạt động tại địa bàn, khi khu phố phát động, người dân đều tích cực hưởng ứng tham gia. Nhân dân rất phấn khởi trước sự chuyển hóa của địa bàn, nhất là về an ninh, môi trường... Sự đổi thay đó gắn liền với vai trò tích cực, năng nổ của người đảng viên, Bí thư chi bộ khu phố Phan Thị Nguyệt.

Qua tấm gương sáng của bà Phan Thị Nguyệt, có thể thấy nhiều ưu điểm: Đó là một đảng viên gương mẫu, không nề hà bất cứ nhiệm vụ gì khi tổ chức đảng phân công và nhân dân tín nhiệm. Khi nhận nhiệm vụ, luôn suy nghĩ, tìm biện pháp để hoàn thành một cách tốt nhất. Trong lãnh đạo, luôn tôn trọng, bàn bạc cùng cấp ủy, chi bộ để tìm sự thống nhất, đồng thuận; nghiêm túc thực hiện việc đăng ký bản cam kết tu dưỡng rèn luyện ngay từ đầu năm, chọn lựa những nội dung cụ thể, sát với yêu cầu thực tiễn cuộc sống và nguyện vọng của người dân trong khu phố - tổ dân phố để thực hiện. Khi vận động nhân dân thực hiện các công trình, luôn tuyên truyền, phân tích rõ lợi ích chung cho mọi người, cho cộng đồng; mỗi năm, khu phố đưa ra 1 - 2 đầu việc để thực hiện và dần dần đã thuyết phục người dân đồng thuận tham gia. Lấy hiệu quả của công trình trước thuyết phục người dân tham gia đóng góp cho công trình sau. Như thế, mỗi khi khu phố

đưa ra chủ trương, người dân sẵn sàng tham gia đóng góp thực hiện.

Chính từ tâm huyết, trách nhiệm của một bí thư chi bộ, uy tín của một đảng viên, kinh nghiệm và năng lực đã giúp bà Nguyệt hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Bà luôn thể hiện tính khiêm tốn: “Đó không phải là thành tích của cá nhân tôi, đó là kết quả của cả tập thể và sự chung tay của bà con khu phố 3”. Đồng chí Phan Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy phường 3, quận Bình Thạnh, cho biết, 10 năm giữ vai trò người đứng đầu cấp ủy khu phố, đồng chí Phan Thị Nguyệt đã thể hiện rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Mấy năm gần đây, chi bộ khu phố 3 đều đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ những việc làm thiết thực nêu trên, từ năm 2014 đến năm 2019, đồng chí Phan Thị Nguyệt lãnh đạo chi bộ đạt danh hiệu tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, khu phố 3 tiếp tục đạt chuẩn khu phố văn hóa; bản thân đồng chí đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nhiều năm liền; là điển hình “Dân vận khéo” thành phố năm 2017, 2019; là gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quận Bình Thạnh 3 năm liền 2017 - 2019, là gương điển hình cấp thành phố năm 2019 - 2020. Trong tháng 4 vừa qua, tại Đại hội chi bộ khu phố 3, đồng chí tiếp tục được bầu làm bí thư Chi bộ khu phố 3, nhiệm kỳ 2020 - 2023 □

CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ NHÀ IN

NGUYỄN HẢI PHÚ

Nhà in của Ban Tuyên huấn Khu Sài Gòn - Gia Định những năm quân Mỹ chưa vô được đặt ở rừng Lộc Thuận, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. Năm 1965, Mỹ đưa quân vào chiến trường Củ Chi, vùng Tam giác sắt (Củ Chi - Bến Cát, Bình Dương - Trảng Bàng, Tây Ninh) là vùng Mỹ đánh phá ác liệt nhất. Để không bị động, các cơ quan thường xây dựng thêm căn cứ dự phòng để khi cần đến ở hoặc phân tán lực lượng ra nhiều nơi nhằm chủ động đối phó với quân Mỹ. Nhà in chữ chì của Ban Tuyên huấn do đồng chí Tám Gân (Lữ Văn Tám) phụ trách chung, cũng chia làm ba bộ phận: một bộ phận vẫn đóng ở rừng Lộc Thuận gọi là B1 do đồng chí Hai Thắng (Trần Văn Thắng) phụ trách, B2 đóng ở rừng Cây Sộp do đồng chí Ba Nhỏ (Trần Văn Tuấn) phụ trách, B3 đóng ở Bàu Trâm, thuộc xã Thanh Tuyên, huyện Bến Cát do đồng chí Bảy Lợi (Nguyễn Văn Đột) phụ trách.

Khi Mỹ chưa vô, ta làm việc trên mặt đất, chỉ cất những tài liệu quan trọng, giấy in dưới hầm bí mật, còn lại máy in bằng gỗ kéo tay, chữ chì... đều để trên mặt đất. Khi Mỹ vào, ta đào hầm đưa cả máy in, chữ chì, các thứ cất và công nhân làm việc ở dưới hầm. Căn cứ Lộc Thuận có một hầm ngầm lớn để làm việc, có gần 300 mét địa đạo ngầm dưới lòng đất và một hệ thống hầm ngủ, hầm giấu

giấy, mực in, giếng nước... chống được pháo địch, trên mặt đất là rừng được nghi trang cẩn thận, đảm bảo bí mật. Phương tiện in cũng được tăng cường, lần đầu tiên dùng máy Pédal và đèn manchon làm việc dưới hầm. Xây dựng xong căn cứ ở Lộc Thuận là một thắng lợi lớn trong điều kiện làm việc cực kỳ gian khổ, bom đạn địch tấn công nhiều nơi. Vượt qua khó khăn, nhà in đảm bảo được liên tục việc in tất cả các tài liệu giấy tờ cần thiết cho các phong trào mà Ban Tuyên huấn Khu ủy phát động có chất lượng cao.

Tại căn cứ Lộc Thuận (B1) ta đã có nhiều lần đánh địch. Lần thứ nhất, cán bộ ở đây phối hợp với cơ quan Điện ảnh, Ban Quân giới tiêu diệt 20 tên Mỹ, 1 xe tăng. Trận Lộc Thuận lần thứ hai diệt 1 xe tăng, bắn rơi 1 chiếc trực thăng. Có lần phối hợp với Ban Quân giới R tiêu diệt 8 xe tăng. Hay phối hợp với bộ phận Điện đài ở Lộc Thuận đánh hư 2 xe ủi đất của địch, gài mìn chống tăng diệt 2 xe bọc thép...

Còn tại căn cứ rừng Bàu Trâm (B3), ta xây dựng một chuỗi những hầm và giao thông hào nối tiếp nhau nối xuống địa đạo dài hàng trăm mét để phòng chống Mỹ và phục vụ in ấn. Trên những hầm hào ấy là những cây khô do chất độc hóa học Mỹ gây ra, có cây đã ngã đổ, rừng không còn màu xanh. Một ngày giữa

tháng 7-1967, giặc đổ quân ngoài trảng Bàu Trâm, thông thường chiều tối chúng cho trực thăng bốc quân về, nhưng lần này chúng ém quân lại, rạng sáng chúng đã mò tới cứ. Anh em quân y C6 (đơn vị bạn) trên đường sang B3 bị chúng phục kích bắt sống, hãm hiếp và giết chết 2 người, số anh chị em khác chạy thoát đã đến cùng anh chị em B3 triển khai đội hình để chuẩn bị đánh trả bọn địch.

Lực lượng không cân sức, bọn Mỹ có hơn một đại đội biệt kích, chia thành nhiều mũi theo đường mòn tiến vào mỗi lúc càng sát căn cứ của B3. Trên bầu trời, máy bay quần đảo gây áp lực, có cả pháo tầm xa từ Dầu Tiếng - Lai Khê - Bến Cát yểm trợ. Lực lượng ta, kể cả anh em nhà in, anh chị em bộ phận dược C6, quân y T4, cộng lại chưa đầy một tiểu đội với 4 súng trường bá đờ, 2 AK, một số lựu đạn, đặc biệt có một khẩu B40 và một trái mìn Claymore vừa thu được của Mỹ trong trận càn tháng trước. Anh Tư Họa (Đào Hữu Phước) đang làm nhiệm vụ phổ biến nghị quyết cho B3, cũng có mặt tại đây. Trận đọ sức diễn ra suốt từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Anh em công nhân nhà in bây giờ đã là những chiến sĩ, cơ chế làm việc bây giờ là kiểu quân đội. Đồng chí Bảy Lợi phụ trách B3 trở thành chỉ huy trưởng, anh Ba Đáng là bảo vệ cơ quan trở thành chỉ huy phó, anh Ba Kịch, Ba Phước, Tư Hiếu mỗi người chốt chặn một mũi; cô Liễu, cô Phương, anh Tư Họa thì chuẩn bị mọi thứ chăm lo y tá, hậu cần cho anh em.

Địch tấn công ta bằng chiến thuật hiện đại, máy bay, pháo và bộ binh mặt đất nhưng chúng như mù mắt trước đối phương. Ta phản công bằng cách đánh du kích, phục sẵn dưới hầm hào, công sự nhưng lại dễ phát hiện và nhìn rõ kẻ thù. Đợi địch đến gần sát 5 đến 10 mét mới ra lệnh bắn. Bắn một phát phải hạ gục được một tên. Mũi đầu tiên, một tên địch đền tội; chúng mò lại kéo xác ra bị ta bắn chết chum 5, 6 tên một chỗ. Chúng tháo chạy vòng qua mũi khác, ta phát huy cách đánh này trên cả ba mũi tiến công của chúng tiêu diệt 15 tên, lựa thể chúng tập trung đông, ném lựu đạn, châm mìn diệt trên 10 tên khác.

Đồng chí Tư Họa được bảo vệ dưới địa đạo cũng xin được lên bắn Mỹ, vừa hạ được một tên thì đồng chí bị thương vì đạn róc kết trên máy bay bắn xuống, đồng chí phải trở về địa đạo để băng bó nhưng vết thương quá nặng...

Chiến địa ác liệt hơn, địch rút ra xa, tăng cường bắn phá và ném bom hủy diệt đôi khi ngay trong đội hình của chúng, buộc ta phải rút xuống địa đạo. Không nghe kháng cự nữa chúng lại trở vào và tìm nắp địa đạo để chui theo. Biết vậy, ta gài trái diệt một tên tại nhà ăn nơi có nắp hầm xuống địa đạo. Chúng lòi xác ra và đào rộng miệng hầm địa đạo để chui xuống, ta trụ lại giáp lá cà, đâm lê diệt một tên vừa đưa chân và bụng xuống khỏi miệng hầm. Vậy mà chúng vẫn ngoan cố xuống lần hai khi ta đã xuống dưới nắp trảm (tầng sâu hơn) rồi lên nắp thượng.

Lúc gặp xác đồng chí Tư Họa, chúng như hăng máu lên dùng cuộc Mỹ, dao Mỹ đảo ngược lên nắp thượng, lúc này còn quả lựu đạn cuối cùng anh Ba Kịch báo tất cả bịt tai lại và tặng luôn cho mấy thằng Mỹ dưới hầm một quả ấy... Trời chuyển tối, địch buộc phải cho trực thăng có mang chữ thập đỏ xuống giữa rừng bốc xác lên (anh em đếm được 30 xác) cùng đồng bọn biệt kích còn lại tháo chạy.

Về phía ta, đồng chí Tư Họa là một họa sĩ nổi tiếng, một đảng viên, cấp ủy viên của Ban phụ trách về hội họa khắc gỗ, một người anh yêu dấu đã vĩnh viễn nằm lại trên đất Bà Trâm mà sau đó, giặc nhiều lần càn đi, ủi lại rất ác liệt, nên đến nay chưa tìm được hài cốt.

Trận Bà Trâm vô cùng anh dũng! Toàn bộ tài sản nhà in vẫn còn nguyên vẹn. Tập thể nhà in B3 được Quân khu khen tặng bằng khen về thành tích bảo vệ cơ quan. Đồng chí Bảy Lợi, Ba Đáng, Ba Kịch... đã đánh trả địch bảo vệ nhà in và diệt được nhiều tên Mỹ, được tặng

danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ các cấp...

Qua 30 năm hoạt động từ khi mới thành lập sau Cách mạng tháng Tám đến ngày thống nhất đất nước, vượt qua biết bao nhiêu gian khổ, hi sinh, phục vụ cho Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Gia Định trong công cuộc giải phóng dân tộc, Nhà in T4 Khu Sài Gòn - Gia Định đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Giải phóng hạng Nhất (năm 1966), Huân chương Giải phóng hạng Ba (1967), Cờ luân lưu Du kích căn cứ thành đồng, Huân chương Giải phóng hạng Hai (1968), Cờ Du kích căn cứ thành đồng (1973), cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, Quân khu và Ban Tuyên huấn Khu ủy về thành tích phục vụ liên tục, kịp thời in ấn và đánh địch bảo vệ cơ quan⁽¹⁾ □

⁽¹⁾ Bài viết có tham khảo tư liệu từ sách Nhà in Giải phóng Khu Sài Gòn - Gia Định, 1947 - 1975, do Ban Chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến khối Tuyên huấn Khu ủy Khu Sài Gòn - Gia Định ấn hành, tháng 8-2005.

HỎI ĐÁP VỀ Ý KIẾN CHẤT VẤN, KIẾN NGHỊ CỦA ĐẢNG VIÊN

(Tiếp theo trang 39)

quyền, chậm nhất là 30 ngày làm việc đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, 60 ngày làm việc đối với cấp huyện, tỉnh và tương đương, 90 ngày làm việc đối với cấp Trung ương. Những trường hợp phức tạp cần phải kéo dài hơn thời gian quy định trên thì phải thông báo cho tổ

chức đảng và đảng viên biết lý do”.

Như vậy, đảng viên muốn thực hiện quyền chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên thì thực hiện theo quy định trên □

⁽¹⁾ Quy chế này theo quy định được phổ biến đến chi bộ.

Biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15-5-2020, Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) và biểu dương 147 tập thể, 233 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020. Qua 4 năm triển khai thực hiện Chi thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy đã gắn việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; khắc phục hạn chế, yếu kém, đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của thành phố được giữ vững, đối ngoại tiếp tục mở rộng và hiệu quả hơn. Ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đã tự giác, thường xuyên hơn, đã phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Nhiều đơn vị đã phát động và vận động thực hiện rất nhiều công trình an sinh xã hội như nâng cấp hẻm, sửa chữa cầu đường, xây dựng và trao tặng nhà tình thương, tình nghĩa, hỗ trợ vốn vay, giới thiệu học nghề, cấp chứng chỉ hành nghề, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hội viên phụ nữ khó khăn; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; hiến máu nhân đạo; chăm lo học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, giúp đỡ

cho sinh viên, công nhân ở trọ; vận động đóng góp xây dựng nhà ở cho các gia đình đặc biệt khó khăn...; tuyên truyền, vận động, quyên góp, hỗ trợ, tình nguyện trực tiếp dân xung phong làm việc ở tuyến đầu, ở những khu cách ly, chấp nhận xa gia đình, người thân, không quản ngại ngày đêm, điều kiện sinh hoạt, nơi ăn, chốn nghỉ để phối hợp tổ chức thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên từng vị trí công tác, góp phần quan trọng trong việc phòng chống, đẩy lùi các loại dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; có doanh nghiệp đã sáng tạo ra cách thức hỗ trợ người khó khăn bằng mô hình “cây ATM gạo” đảm bảo an toàn cho người nhận, nhiều đơn vị chăm lo các suất ăn, cung cấp nhu yếu phẩm cho các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, cho đồng bào khu vực cách ly, đảm bảo đủ dưỡng chất cần thiết và ấm áp nghĩa tình...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, đánh giá cao các điển hình tập thể và cá nhân, xem đây là những tập thể giải quyết nhiều nội dung nan giải, những đòi hỏi bức thiết trong công tác trước yêu cầu ngày càng cao để phục vụ nhân dân, không ngại khó, ngại khổ, không ngừng tìm tòi học hỏi, đổi mới, đẩy mạnh thực hiện “nói đi đôi với làm”, đăng ký nhiều công trình phục vụ nhân dân, vì lợi ích thiết thực lâu dài của người dân... Đảng bộ và nhân dân thành phố luôn dành sự biết ơn trước những hi sinh thầm lặng của các tập thể, cá nhân; đồng thời kỳ vọng những tấm gương này sẽ tiếp tục vun đắp cho sự phát triển của thành phố, giúp thành phố ngày càng phát triển □

THẠCH ANH

NHÂN SỰ MỚI

(Từ ngày 21-4-2020 đến ngày 20-5-2020)

STT	Họ và tên	Chức vụ cũ	Chức vụ mới
1	Phan Trường Sơn	Trưởng phòng Phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng	Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc
2	Trần Quang Thảo	Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 8	Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài
3	Trần Thanh Tùng	Phó Chánh Thanh tra thành phố	Chỉ định giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận 8 nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu đề HĐND quận 8 bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 8 nhiệm kỳ 2016 - 2021
4	Dương Đức Trọng	Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5	Nguyễn Thanh Xuân	Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố	Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố
6	Lâm Đình Thắng	Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bình Thạnh	Bí thư Quận ủy quận 9
7	Nguyễn Văn Hiếu	Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy	Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 5
8	Huỳnh Trung Hiếu	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Thủ Đức	Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Thủ Đức
9	Dương Anh Đức	Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố	Thành ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố
10	Triệu Lệ Khánh	Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố	Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bình Thạnh
11	Phan Trương Hiền	Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố	Ủy viên Ban Cán sự đảng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
12	Nguyễn Bá Thanh	Phó Giám đốc Sở Xây dựng	Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu đề HĐND quận Tân Bình bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021
13	Nguyễn Thế Phong	Quận ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Phú Nhuận	Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Phú Nhuận
14	Phạm Văn Nghi	Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 10	Phó Chánh Thanh tra thành phố
15	Huỳnh Thanh Kiệt	Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 2	Phó Giám đốc Sở Xây dựng
16	Trần Thanh Trà	Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an	Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy
17	Phạm Quốc Bảo	Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực thành phố	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực thành phố

thue tr1